



TẠP CHÍ
**Thông tin
Tu tưởng**

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH



Số 93
Tháng 11/2020



TRỤ SỞ: TỈNH ỦY HÀ TĨNH

Số 6 - đường Nguyễn Thiếp

Thành phố Hà Tĩnh

ĐT: 02393. 855 739

Fax: 02393. 851 925

Email: thongtintuht@gmail.com

Tổng Biên tập

TS. VÕ HỒNG HẢI

Ban Biên tập

TRẦN MINH PHƯƠNG

LÊ VĂN KHÁNH

PHAN THỊ MAI LINH

HOÀNG VĂN THANH

TRẦN THỊ TỐ YÊN

Thư ký Tòa soạn

PHAN THỊ MAI LINH

Trị sự

TRẦN THỊ TỐ YÊN

Ảnh bìa 1:

Một góc thành phố Hà Tĩnh mùa bão lụt

Ảnh: Thanh Hải

In 8.000 bản, khổ 19x26,5cm tại Công ty CP In Hà Tĩnh. Giấy phép hoạt động báo in số 2149/GP-BTTTT, của Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 13/11/2012. In xong và nộp lưu chiểu tháng 11/2020.

MỤC LỤC

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

B.T.T

Đại hội Đảng bộ tỉnh thành công tạo ra khí thế mới, vận hội mới... 1

B.T.T

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy... 9

B.T.T

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh Lần thứ XIX... 11

NGUYỄN ĐỨC THẮNG

Thành quả của Cách mạng tháng Mười Nga vẫn luôn tỏa sáng 16

ĐẶNG THỊ QUỲNH DIỆP

Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh: Thi đua dạy tốt, học tốt theo lời Bác Hồ dạy 20

NGUYỄN VĂN SƠN

Đoàn Đại biểu Quốc hội chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV 23

TRẦN PHONG

"Lũ dữ chẳng cuốn nổi tình người"! 25

PHẠM DƯƠNG

Thông tin độc mùa mưa lũ 28

NGUYỄN THỊ MAI THÙY

Ngày hội của sự đoàn kết, gắn bó "tình dân, nghĩa Đảng" 29

TRẦN ĐÌNH GIA

Huyện Kỳ Anh: Phát huy vai trò là "vùng đệm", tạo sức bật để phát triển 31

VĂN NGHỆ

NGUYỄN NGỌC PHÚ - Với mẹ miền Trung 34

NGÔ TRỌNG NGHĨA - Thương lắm miền Trung 34

ĐÌNH HÙNG - Bài ca tháng Mười Nga 34

GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT

HỒ MINH HẰNG

Trưởng thôn vùng giáo dục mẫu trong xây dựng nông thôn mới 35

ĐẤU TRANH CHỐNG ẨM MƯU "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH"

CHU XUÂN ĐẠI THẮNG

Cần nhận diện đúng các vấn đề về chủ quyền Biển Đông 37

THÔNG TIN TƯ LIỆU

TTTTCTTG

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 11/2020 40

TTTTCTTG

Một số văn bản mới 43

LÊ NHẬT TÂN

Danh nhân Nguyễn Văn Lễ với việc mở mang dân trí, phát triển sản xuất... 44

(Tiếp theo bìa 4)



Mãi đến năm 46 tuổi mới thi đỗ tiến sĩ và được Vua đích thân ngự giá trước cửa Kinh thiên và được nhà Lê đặc cử giữ chức vụ quan trọng trong triều đình. Dưới thời vua Lê Thần Tông, ông được bổ làm quan Tả thị lang Bộ Lại sau đó được thăng lên thượng thư Bộ Công. Dù làm bất cứ việc gì, nhưng đối với quê hương xứ sở bao giờ ông cũng quan tâm lo lắng đến việc học hành cho thế hệ trẻ, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, kinh tế, xây dựng phong tục tập quán, nếp sống văn hóa, chăm lo dân trí xây dựng trường học, đắp đường, lập chợ, đắp đập, ngăn khe suối lấy nước tưới ruộng, khai phá đất hoang, phát triển sản xuất cải thiện đời sống.

Trong thời gian còn làm quan và sau này về quê sinh sống, ông đã đứng ra vận động thành lập Hội Xã Văn để hàng năm bà con dân làng tổ chức các lễ hội, các sỹ tử tụ họp bình văn, đọc quyền, truyền đạt việc học hành thi cử, đàm đạo nhân tình thế sự, trao đổi các biện pháp giáo dục thuần phong mỹ tục, dấu tích còn được lưu giữ tại Bài văn bia và tấm Bia đá tại khu di tích. Để tạo điều kiện cho Nhân dân trong vùng trao đổi hàng hóa, mở mang doanh nghiệp ông đã cho tổ chức chợ chiều gọi là chợ Hòm ở Cồn Rò, đắp

đường mở rộng giao thông, quan hệ với các làng, xã lân cận, mở hội hè vào dịp đầu xuân năm mới, tổ chức luyện tập võ nghệ bảo vệ xóm làng, xây dựng các đền, miếu, thờ cúng các danh nhân có công với dân, với nước như đền Cây Si. Trong thời gian làm quan Tả thị lang Bộ lại, nhân lúc về quê thấy dân tình kêu ca tình cảnh mất mùa đói kém do hạn hán kéo dài, thiếu nước, lúa khoai không mọc được ông đã động viên con, cháu cùng với Nhân dân trong vùng đồng tâm hiệp lực đắp đập khe Su, ngăn thành hồ nước dự trữ, làm mương máng tưới tiêu cho các cánh đồng như: Cơn Hít, Tiềm Tiên, Thung Đọt, Trào Bòi, Con Ngãi... Từ đó, mùa màng tươi tốt, thóc lúa đầy bồ, nhà nhà no đủ, nhân dân biết ơn công lao của ông nên đặt tên là đập Khe Su, đập Quan Thi.

Cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của danh nhân Nguyễn Văn Lễ đã gắn liền với quê hương đất nước. Vì vậy, công tác bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa của khu di tích trong công cuộc xây dựng và phát triển hiện nay có ý nghĩa sâu sắc thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam./.

L.N.T



Nhà thờ Nguyễn Lỗi, xã Sơn Bình

DANH NHÂN NGUYỄN VĂN LỄ

với việc mở mang dân trí, phát triển sản xuất,
xây dựng cuộc sống ấm no cho Nhân dân

LÊ NHẬT TÂN

Ở xã Dương Trai xưa, nay là xã Sơn Bình huyện Hương Sơn có di tích lịch sử - danh nhân nhà thờ Nguyễn Lỗi, được xếp hạng cấp Quốc gia, nơi bảo tồn và lưu giữ nhiều tài liệu hiện vật có giá trị liên quan đến dòng tộc họ Nguyễn, nổi bật là danh nhân Nguyễn Văn Lễ.

Dòng tộc họ Nguyễn tại xã Sơn Bình đã sản sinh ra nhiều danh nhân kiệt xuất trong các triều đại của chế độ phong kiến Việt Nam từ thời nhà Lê đến thời nhà Nguyễn như: Nguyễn Công Lỗi, Nguyễn Đức Ly, Nguyễn Văn Lễ,

Nguyễn Thủ Xúng và Nguyễn Xuân Vịnh là những người có công lao to lớn trong những năm dưới chế độ phong kiến tập quyền ở thế kỷ XVII, XVIII.

Nguyễn Văn Lễ là con trai đầu của Nguyễn Quảng Thâm, ông sinh năm Giáp Thìn 1604 làm quan tri huyện ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Thuở nhỏ, ông nổi tiếng thông minh, học giỏi, thần đồng trong vùng, văn chương lưu loát, học vấn uyên thâm, chưa đầy 20 tuổi đã thi đậu cử nhân nhưng do bản tính cương trực, hay phê phán lối văn chương khoa cử nên bị các quan trường ghen ghét.

(Xem tiếp bìa 3)



Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Đại hội. Ảnh: P.V

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH THÀNH CÔNG TẠO RA KHÍ THỂ MỚI, VẬN HỘI MỚI, CÙNG CẢ NƯỚC THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI, VÌ MỤC TIÊU “DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH”^(*)

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương với tình cảm đặc biệt dành cho Hà Tĩnh đã có bài phát biểu quan trọng. Tạp chí Thông tin - Tư tưởng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Kính thưa các đồng chí đại biểu, các đồng chí khách quý và toàn thể Đại hội!

Hôm nay, tôi rất vinh dự thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh nhà, diễn ra vào thời điểm Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta vừa trọng thể kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2/9, 90 năm phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh; Hà Tĩnh

vừa tổ chức kỷ niệm 255 năm ngày sinh và tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du.

Trước hết, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương và với tình cảm chân thành, quý trọng của cá nhân, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh qua các thời kỳ, các vị khách quý cùng 347 đại biểu, đại diện cho gần 99.000 đảng viên của Đảng bộ và toàn thể cán bộ, chiến sỹ, đồng bào tỉnh Hà Tĩnh lời chào trân trọng, lời thăm hỏi chân tình, nồng ấm và lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh thành công tốt đẹp!

Thưa Đại hội!

Hà Tĩnh được biết đến là vùng đất nên thơ, giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng hào hùng và văn hóa đặc sắc; với một kho tàng di sản văn hóa như dân ca Ví, Giặm, Ca trù... đã được UNESCO vinh danh. Đây là vùng đất “địa linh, nhân kiệt”; nơi sản sinh, hội tụ và lan tỏa tinh hoa trí tuệ, khí phách, ý chí vươn lên mạnh mẽ của những bậc anh hùng, hào kiệt, danh nhân tiêu biểu, như: Vua Mai Hắc Đế; Nhà chí sĩ yêu nước Phan Đình Phùng; Đại thi hào dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du; Uy viễn tướng công Nguyễn Công Trứ...; là quê hương Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta - đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập, người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên Lý Tự Trọng, Anh hùng Phan Đình Giót... và nhiều người con ưu tú khác đã cống hiến, hy sinh trọng đòì mình vì độc lập tự do của Tổ quốc và thống nhất nước nhà và sự nghiệp xây dựng CNXNH. Trong các cuộc

kháng chiến trường kỳ của dân tộc, nhân dân Hà Tĩnh dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ đã đóng góp sức người, sức của; vừa sẵn sàng chiến đấu hy sinh trong bom đạn; vừa dốc sức chi viện cho tiền tuyến, trong đó có 26.473 liệt sỹ, 37.409 thương binh, 1.983 bà mẹ được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng...

Từ khi có Đảng đến nay, đồng bào tỉnh Hà Tĩnh càng thể hiện ý chí kiên cường, bất khuất trong chiến đấu chống ngoại xâm; cần cù, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất; yêu thương, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau; thủy chung son sắt một lòng đi theo Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Với các phong trào cách mạng sục sôi mà đỉnh cao là phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh cách đây 90 năm, tạo nên mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam, thúc đẩy phong trào cách mạng trong cả nước tiến lên và đưa cách mạng tháng Tám thành công rực rỡ, cùng với những chứng tích đã đi vào lịch sử, huyền thoại trong lòng người dân Việt Nam như: Ngã ba Đồng Lộc, làng K130 anh hùng. Tất cả đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, của đất nước. Ghi nhận những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, Hà Tĩnh được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; 179 xã, phường, thị trấn trong tỉnh được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong thời kỳ đổi mới, xây dựng đất nước, đặc biệt kể từ khi tái lập (năm 1991) đến nay, phát huy truyền thống cách mạng hào hùng, từ một trong những tỉnh nghèo nhất cả nước, đến nay, GDP bình quân đầu người của Hà Tĩnh đã tăng hơn 100 lần, nền kinh tế của Tỉnh đã vươn lên có quy mô trung bình trong cả nước.

Thưa Đại hội!

Tôi cơ bản nhất trí và đánh giá cao Báo cáo chính trị và các văn bản do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình bày tại Đại hội; thể hiện tinh thần trách nhiệm, bao quát, toàn diện, tính xây dựng và tính chiến đấu cao.

Trên cơ sở dự thảo các văn kiện trình Đại hội và qua theo dõi tình hình Hà Tĩnh, chúng ta vui mừng nhận thấy, trong 5 năm qua, trong bối cảnh tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức; trong đó có sự cố ô nhiễm môi trường biển, thiên tai, lũ lụt, hạn hán, cháy rừng, dịch bệnh...; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh với quyết tâm chính trị rất cao, đã phát huy truyền thống cách mạng hào hùng và nền văn hóa lịch sử đặc sắc; kế thừa những thành tựu của những nhiệm kỳ trước; đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả khá quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực:

(1) Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được coi trọng, đầu tư lãnh đạo, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả quan trọng; tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách lãnh đạo và lề lối làm việc. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố; niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước được nâng lên. Thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với các quy định về nêu gương được quan tâm và đạt kết quả tích cực ban đầu. Từng bước thực hiện tốt công tác đánh giá quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, điều động và luân chuyển cán bộ hợp lý, hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả hơn. Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã được cán bộ, đảng

viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ; các xã hoạt động ổn định sau sáp nhập, đồng thời đã tiết kiệm cho ngân sách (tiết kiệm gần 140 tỷ đồng/năm).

(2) Quy mô nền kinh tế gấp hơn 1,5 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, mô hình tăng trưởng được đổi mới, công nghiệp tăng trưởng nhanh (bình quân đạt 31%/năm). Thu ngân sách trên địa bàn đạt trung bình khá, đứng thứ 21 của cả nước. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai thực chất, hiệu quả; diện mạo nông thôn, thành thị thay đổi căn bản, xanh, sạch đẹp hơn, đã hình thành nhiều vùng quê trù phú, với cuộc sống văn minh, hiện đại, ấm áp tình người. Hình ảnh vùng đất, con người Hà Tĩnh đã đẹp lại càng đẹp hơn, đã tốt lại càng tốt hơn, đã tốt đẹp lại tốt đẹp hơn trong lòng nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hà Tĩnh đã đạt được trong nhiều nhiệm kỳ qua và nhất là nhiệm kỳ này.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Tuy đạt được nhiều thành tích, nhưng Hà Tĩnh vẫn còn một số hạn chế cần được chỉ rõ, phân tích đánh giá kỹ lưỡng, thảo luận sôi nổi và tập trung khắc phục trong thời gian tới đây:

(1) Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng ở cơ sở còn hạn chế. Phương thức lãnh đạo của một số cấp ủy đảng chậm đổi mới, hiệu quả chưa cao. Công tác tổ chức thực hiện một số nghị quyết còn thiếu kiểm tra, giám sát (2) Một số chỉ tiêu quan trọng của Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII chưa đạt như mong muốn, kỳ vọng như khi ta xây dựng mục tiêu. Quy

mô kinh tế của Tỉnh còn nhỏ, phát triển chưa thật sự bền vững, chưa đồng đều; cơ cấu lại ngành nông nghiệp còn chậm; tăng trưởng công nghiệp chủ yếu dựa vào sản xuất thép. Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI sau nhiều năm đầu nhiệm kỳ đã tăng nhưng đã có dấu hiệu chững lại trong những năm gần đây. Đời sống nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới có mặt còn khó khăn, thiếu thốn. (3) Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, nhất là về đất đai, tài nguyên và môi trường. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp, nhất là an ninh tôn giáo, an ninh vùng nông thôn.

Những hạn chế nêu trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu: (1) Công tác dự báo chưa sát, hàm lượng khoa học, phân tích chưa nhiều nên khi xây dựng chỉ tiêu nhiệm kỳ qua còn cao, tính khả thi gặp khó khăn (2) Một số cán bộ, đảng viên có tâm lý né tránh, ngại khó, sợ sai, thiếu quyết liệt, đùn đẩy, thụ động, nhất là sau sự cố môi trường biển (3) Ý thức và trách nhiệm nêu gương của một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt ở một số nơi tại cơ sở chưa cao. Vẫn còn một số cán bộ quan liêu, xa dân, thiếu sâu sát cơ sở, trách nhiệm chưa được cao.

Nhân dịp này, cho phép tôi được gọi ý nhấn mạnh, làm rõ thêm một số bài học như: Một là, phải giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Hai là, phải thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức đủ tài, đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu; coi đó là nhân tố quyết định cho mọi thắng lợi. Ba là, phải giữ vững nguyên tắc, quy định của Đảng và

quy chế làm việc của cấp ủy; bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan. Bốn là, lãnh đạo toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn khâu đột phá để tập trung thực hiện và thực hiện có hiệu quả, không dàn trải, thiếu tập trung, làm việc nào dứt việc ấy. Năm là, không để chủ nghĩa cá nhân xen vào công việc chung, luôn luôn khiêm tốn, cầu thị lắng nghe, học hỏi, thắng không kiêu, bại không nản.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Chúng ta tổ chức Đại hội trong không khí ở mọi miền đất nước đang tổ chức đại hội cấp tỉnh, chuẩn bị hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; đất nước đã trải qua gần 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 với những thành tựu to lớn, rất đáng tự hào, như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”. Góp phần vào những thành tựu chung của cả nước có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của Đảng bộ, chính quyền và quân, dân tỉnh Hà Tĩnh.

Tôi đề nghị Đảng bộ, quân và dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, những kết quả nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm kỳ vừa qua để tiếp tục kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển. Nhân dịp này, tôi xin gọi mở và làm rõ thêm một số nhiệm vụ trọng tâm để các đồng chí nghiên cứu, tham khảo, cân nhắc và thảo luận thêm:

Một là, tiếp tục giữ gìn, nâng niu, trân trọng, củng cố và vun đắp sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Phát huy mạnh mẽ

mọi nguồn lực để phát triển của tỉnh, trên cơ sở dựa vào nguồn lực bên trong là quyết định, chiến lược, cơ bản lâu dài và nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá. Bên cạnh đó, cần xác định động lực và nguồn lực mới cho phát triển trong giai đoạn này, vấn đề là con người; khơi dậy mạnh mẽ tình yêu quê hương đất nước, ý chí tự lực tự cường, không sợ hy sinh gian khổ; biến khó khăn, thách thức, thiếu thốn, nghèo khổ thành động lực, thành khát vọng vươn lên của cả hệ thống chính trị, của toàn dân với tinh thần đoàn kết vững vàng như núi Hồng Lĩnh, trường tồn như dòng sông La, lay động lòng người như câu hò ví, giặm; tạo thành sức mạnh tổng hợp, góp phần vào việc biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể, đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững; Nhân dân ấm no, hạnh phúc, bình yên hơn nữa trong thời gian tới.

Hai là, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó: Coi trọng và tập trung thực hiện thật tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Giữ vững nguyên tắc, quy định của Đảng và quy chế làm việc của cấp ủy; linh hoạt trong xử lý công việc và sâu sát, sáng tạo trong tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn của Hà Tĩnh. Công tác cán bộ là then chốt của nhiệm vụ then chốt, do vậy phải thường xuyên quan tâm đầu tư thích đáng, toàn diện, đồng bộ và chăm lo đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, coi đó là yếu

tố quyết định của mọi thắng lợi. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trên cơ sở nắm vững 5 nguyên tắc tổ chức hoạt động và 5 phương thức lãnh đạo của Đảng, đặc biệt chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bằng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu; tăng cường phân cấp phân quyền, đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, giám sát. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân; thực hiện tốt chức năng giám sát và quyết định những vấn đề lớn của địa phương. Củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân các cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân. Thực hiện nghiêm lời dạy của Bác Hồ “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh”. Tiếp tục cụ thể hóa thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Đối với cán bộ, đảng viên Hà Tĩnh, Bác Hồ đã từng căn dặn trong lần Người về thăm tỉnh tháng 6 năm 1957: “Các cô, các chú có biết đối với cách mạng, cái gì cao quý nhất? Được phục vụ Nhân dân, phục vụ Đảng và cách mạng là cao quý hơn cả. Không phải thấy người này chánh, người khác phó, bậc này cao, bậc kia thấp mà suy ty, kèn cựa. So sánh

là cần, nhưng phải biết so sánh về đạo đức, ý chí, lập trường cách mạng”. Người còn nhấn mạnh: “Đảng có tổ chức, có kỷ luật, dù Đảng giao việc gì khó mấy cũng phải làm được. Nếu sợ khó, không thích làm, hoặc chọn việc dễ là không có tinh thần trách nhiệm, làm giảm bớt lực lượng của Đảng”. Những lời nói hết sức dung dị, mộc mạc, gần gũi nhưng rất đôi sâu sắc, thể hiện mong muốn, tình cảm dạt dào của Người, nhắc nhở chúng ta không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng của người cán bộ, đảng viên để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó.

Ba là, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm. Lấy đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế xanh; nhu cầu thị trường, các ngành mới nổi và tăng năng suất lao động làm định hướng. Sự phát triển của Hà Tĩnh trong thời gian tới phải đặt trong nội tại của nền kinh tế tỉnh nhà và yêu cầu phát triển chung của đất nước, nhưng lại phải phù hợp với tình hình, đặc điểm cụ thể của tỉnh chúng ta. Vì vậy, Đảng hội cần phân tích sâu sắc, xác định, nhận diện rõ hơn những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của địa phương trong mối tương quan chung của khu vực và cả nước. Trên cơ sở đó, xây dựng mục tiêu, phương hướng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho phù hợp trong giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó: (1) Lấy phát triển hạ tầng, cải cách hành chính đồng bộ, hiện đại làm nền tảng; lấy giáo dục đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, sáng tạo và ứng dụng khoa học - công nghệ làm động lực. (2) Lãnh đạo toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn

khâu đột phá phù hợp với đặc điểm tình hình, tính khả thi và nhất là phù hợp với nguồn lực để thực hiện có hiệu quả, trọng tâm là 3 đột phá chiến lược: Huy động nguồn lực từ hợp tác công tư theo tinh thần của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, liên kết vùng giữa Nam Nghệ An - Bắc Quảng Bình, kết nối Vũng Áng với Lào và Đông Bắc Thái Lan; đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa; thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đặc biệt là tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đầu tư; (3) Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, tiếp tục xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ sản xuất thép mà còn phải trở thành khu kinh tế đa chức năng; phát triển ngành năng lượng, khai khoáng phù hợp với quy hoạch của Chính phủ, không để ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của nhân dân; (4) Phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hiệu quả cao với nhiều sản phẩm có thể mạnh trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ và tìm hiểu thị trường, phù hợp với yêu cầu thị trường; (5) Đẩy mạnh kinh tế biển và du lịch; là mảnh đất vừa thơ mộng vừa trữ tình, có núi cao, biển rộng, có nhiều di tích văn hóa, lịch sử, cách mạng, Hà Tĩnh cần khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên này để phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch phong phú, độc đáo, mang bản sắc riêng của Hà Tĩnh.

Bốn là, giữ gìn và phát triển văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền tảng tinh thần của xã hội, tạo động lực cho phát triển bền vững; trong đó lấy phát triển con người, đảm bảo và cải thiện dân sinh làm mục

đích, đặc biệt phải nâng cao chất lượng, số lượng và dứt khoát không để già hóa dân số. Hết sức coi trọng giáo dục và phát huy truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào về quê hương; đồng thời gìn giữ và phát triển các giá trị văn hóa độc đáo, thuần phong mỹ tục của nhân dân bao đời nay, để xây dựng Hà Tĩnh ngang tầm với tiềm năng và truyền thống tốt đẹp của văn hóa, đất và người nơi đây. Tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Phải thật sự chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc; bảo đảm sự phát triển hài hòa và cân đối giữa các vùng, miền, quan tâm hơn nữa vùng núi phía Tây, vùng bãi ngang ven biển, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo; chăm lo đời sống của nhân dân sao cho thật sự ấm no, hạnh phúc và bình an.

Năm là, củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu; tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, trên cơ sở xây dựng Hà Tĩnh thành khu vực phòng thủ vững chắc về an ninh, quốc phòng; phòng tuyến hợp tác và cạnh tranh kinh tế quốc tế. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thể trận an ninh nhân dân và gắn với thể trận lòng dân vững chắc. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định, an toàn cho hợp tác và phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện phương châm bảo đảm an ninh, an toàn và an dân ở mọi nơi, mọi lúc. Chủ động và tích cực mở rộng quan hệ đối ngoại một cách toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; không ngừng củng cố, vun đắp, chăm lo cho truyền thống hữu nghị đặc biệt, gắn bó lâu dài giữa hai dân tộc Việt - Lào anh em. Chủ động đánh giá những mâu thuẫn xã hội tiềm ẩn, những yếu tố phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội,

những vấn đề dân tộc, tôn giáo trong thời gian tới để có những định hướng, giải pháp phù hợp, hiệu quả. Nắm chắc tình hình trong nhân dân, nhất là những bức xúc tại cơ sở để kịp thời giải quyết có hiệu quả, nhất là vấn đề đất đai, môi trường, chênh lệch giàu nghèo, tội phạm ma túy. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; thật sự phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nhất là ở cơ sở. Thật sự nêu cao tinh thần đoàn kết, đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết lương - giáo. Ngay từ lúc thành lập Nước, trong thư gửi đồng bào Công giáo ngày 14/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã viết: “Không đoàn kết thì suy và mất. Có đoàn kết thì thịnh và còn. Chúng ta phải lấy đoàn kết mà xoay vận mệnh, giữ gìn dân tộc và bảo vệ nước nhà”.

Sáu là, những năm tới, dự báo bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều thay đổi với diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường, có tác động nhiều mặt đến đất nước và Hà Tĩnh chúng ta. Vì vậy, Đảng bộ Hà Tĩnh cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc những yếu tố tác động; ngoài việc phát huy nội lực, tinh thần chủ động tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của trung ương, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các ban, bộ, ngành, các địa phương trong cả nước. Nhân dịp này, chúng tôi mong muốn và đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương thường xuyên, tiếp tục quan tâm, phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Hà Tĩnh thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra; các tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước, nhất là các tỉnh ủy, thành ủy trong vùng tích cực xây dựng và củng cố mối quan hệ liên kết, hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả với tỉnh Hà Tĩnh để thúc đẩy cùng nhau phát triển, cùng nhau tiến bộ, cùng nhau ấm no, hạnh phúc và bình yên.

Kính thưa Đại hội!

Trong không khí trang nghiêm, âm áp tại Đại hội, tôi mong rằng với cốt cách giản dị, chân tình, nhân văn, sâu sắc của người Hà Tĩnh, với tinh thần trách nhiệm cao của người đảng viên, các đại biểu dự Đại hội sẽ nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng mà quy chế đại hội đã đề ra: Một là, công tâm, trong sáng, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Đặc biệt là không để sót những đồng chí có đức, có tài và cũng không để lọt những người không xứng đáng vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Hai là, dân chủ, sôi nổi thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ vào văn kiện của Đảng trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII; nhất là những mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo về xây dựng Đảng, về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, về thi hành Điều lệ Đảng... Ba là, sáng suốt lựa chọn để bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng bộ, có khả năng đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự thành công của Đại hội, có khả năng tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội tại địa phương mình.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Một lần nữa chúng tôi mong muốn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hà Tĩnh đã đoàn kết rồi thì phải đoàn kết, thống nhất hơn nữa! đã cố gắng rồi nhưng phải cố gắng nhiều hơn nữa! đã có quyết tâm chính trị cao rồi thì phải cao hơn nữa! đã nỗ lực phấn đấu nhiều rồi nhưng tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa! đã hành động quyết liệt rồi nhưng phải tiếp tục quyết liệt, hiệu quả hơn nữa! đã thành công rồi nhưng phải thành

công, thành công nhiều hơn nữa! để mang đến cuộc sống của người dân ngày càng ấm no hạnh phúc nhiều hơn nữa, đầy đủ hơn nữa; góp phần tạo ra khí thế mới, vận hội mới, cùng cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thay mặt các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo cơ quan Trung ương, các địa phương, tôi xin chân thành kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh qua các thời kỳ, các đồng chí đại biểu, các đồng chí khách quý lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc các đồng chí dồi dào sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc, thành công và thành công hơn nữa.

Chúng ta tin tưởng rằng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX sẽ thành công và thành công rất tốt đẹp!

Kính thưa Đại hội!

Những ngày này, đồng bào, chiến sỹ Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị và một số tỉnh miền Trung đang phải hứng chịu thiên tai do bão lũ gây ra. Đại hội chúng ta xin gửi đến gia đình những người bị thiệt hại về người và của lời chia sẻ, chia buồn sâu sắc nhất và tình cảm cao đẹp của mình đến với đồng bào các tỉnh bị lũ lụt trong thời khắc khó khăn này. Chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng, đồng bào các tỉnh những nơi nói trên đoàn kết, thống nhất cùng đồng bào cả nước vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả lũ lụt và nhanh chóng ổn định tình hình và thúc đẩy phát triển trở lại cùng với chúng ta.

Xin trân trọng cảm ơn!

(*) Tít bài do Ban Biên tập đặt.



ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Ảnh: P.V

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH, BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY, ỦY VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

I. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 53 đồng chí:

1. Đồng chí Trần Tú Anh
2. Đồng chí Lê Ngọc Châu
3. Đồng chí Nguyễn Văn Danh
4. Đồng chí Đặng Thị Quỳnh Diệp
5. Đồng chí Hoàng Trung Dũng
6. Đồng chí Nguyễn Như Dũng
7. Đồng chí Trần Thế Dũng
8. Đồng chí Lê Minh Đạo
9. Đồng chí Nguyễn Thanh Điện
10. Đồng chí Lê Thành Đông
11. Đồng chí Nghiêm Sỹ Đống
12. Đồng chí Nguyễn Thành Đồng
13. Đồng chí Nguyễn Minh Đức
14. Đồng chí Trần Đình Gia
15. Đồng chí Trần Bá Hà
16. Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà
17. Đồng chí Trần Việt Hà
18. Đồng chí Đặng Thanh Hải
19. Đồng chí Nguyễn Đình Hải
20. Đồng chí Võ Hồng Hải
21. Đồng chí Nguyễn Thế Hoàn
22. Đồng chí Lê Ngọc Huấn
23. Đồng chí Hà Văn Hùng

24. Đồng chí Trương Thanh Huyền
25. Đồng chí Ngô Văn Huỳnh
26. Đồng chí Trần Tiến Hưng
27. Đồng chí Lương Phan Kỳ
28. Đồng chí Trần Văn Kỳ
29. Đồng chí Nguyễn Trí Lạc
30. Đồng chí Phan Tấn Linh
31. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh
32. Đồng chí Võ Tiên Nghị
33. Đồng chí Lê Hồng Nhân
34. Đồng chí Phan Đăng Nhật
35. Đồng chí Trịnh Văn Ngọc
36. Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt
37. Đồng chí Lê Trung Phước
38. Đồng chí Hoàng Văn Quảng
39. Đồng chí Bùi Nhân Sâm
40. Đồng chí Đặng Ngọc Sơn
41. Đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân
42. Đồng chí Trần Nhật Tân
43. Đồng chí Nguyễn Văn Thành
44. Đồng chí Đặng Văn Thành
45. Đồng chí Dương Tất Thắng
46. Đồng chí Bùi Xuân Thập
47. Đồng chí Phan Thị Nguyệt Thu
48. Đồng chí Nguyễn Thị Mai Thủy
49. Đồng chí Lê Khắc Thuyết
50. Đồng chí Hà Văn Trọng
51. Đồng chí Nguyễn Trọng Tứ
52. Đồng chí Trần Quang Tuấn
53. Đồng chí Nguyễn Văn Việt

Danh sách được xếp theo thứ tự ABC

II. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 15 đồng chí:

1. Đồng chí Hoàng Trung Dũng

2. Đồng chí Trần Thế Dũng
3. Đồng chí Trần Tiến Hưng
4. Đồng chí Trần Tú Anh
5. Đồng chí Trần Báu Hà
6. Đồng chí Nguyễn Đình Hải
7. Đồng chí Võ Hồng Hải
8. Đồng chí Hà Văn Hùng
9. Đồng chí Trương Thanh Huyền
10. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh
11. Đồng chí Lê Hồng Nhân
12. Đồng chí Trần Nhật Tân
13. Đồng chí Dương Tất Thắng
14. Đồng chí Lê Khắc Thuyết
15. Đồng chí Hà Văn Trọng

III. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 11 đồng chí:

1. Đồng chí Hà Văn Trọng, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.
2. Đồng chí Nguyễn Văn Thành, TUV, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy.
3. Đồng chí Nguyễn Văn Hổ, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.
4. Đồng chí Nguyễn Thị Như Quỳnh, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.
5. Đồng chí Võ Hồng Hải, UVBTV, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy (kiêm chức).
6. Đồng chí Võ Văn Phúc, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy (kiêm chức).
7. Đồng chí Nguyễn Văn Phụng, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy (chuyên trách).
8. Đồng chí Trần Hậu Trung, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy (chuyên trách).
9. Đồng chí Hồ Đức Diệu, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy (chuyên trách).
10. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy (chuyên trách).
11. Đồng chí Nguyễn Thị Anh Trúc, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy (chuyên trách).

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH LẦN THỨ XIX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức từ ngày 14/10 đến ngày 16/10/2020, tại thành phố Hà Tĩnh. Sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình và nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo, Đại hội đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

I. Tán thành cơ bản nội dung đánh giá tình hình, kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 trong dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII trình Đại hội:

1. Về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

1.1. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức có nhiều đổi mới, tạo đoàn kết, thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, đồng thuận trong Nhân dân; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ được tập trung chỉ đạo, đạt kết quả rõ nét. Tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn, từng bước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác cán bộ đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy trình, quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giúp các cấp ủy nắm chắc tình hình tổ chức đảng và đảng viên, kịp thời khắc phục, phòng ngừa những khuyết điểm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần giữ nghiêm kỷ luật của Đảng; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, nâng cao niềm tin của Nhân dân.

Công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị.

Công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng được tập trung chỉ đạo, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật; tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng có nhiều đổi mới, nhất là vai trò lãnh đạo đối với các cơ quan chính quyền ngày càng rõ nét; tạo điều kiện để cơ quan chính quyền thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, tuân thủ các quy định của pháp luật.

Kinh tế phục hồi, phát triển nhanh; tăng trưởng đạt gần 6%: quy mô nền kinh tế gấp 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ; thực hiện ba nhiệm vụ đột phá tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Công nghiệp tăng trưởng nhanh. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật. Thu hút đầu tư phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch đạt kết quả khá. Kết cấu hạ tầng được tăng cường. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu được coi trọng. Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; giáo dục - đào tạo, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân, giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội đạt kết quả tốt.

Đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện. Chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế mở rộng, hiệu quả. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua hết sức quan trọng, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, ổn định xã hội, tạo nền tảng, động lực đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững trong nhiệm kỳ tới.

1.2. Những hạn chế, yếu kém

Nghị quyết ban hành nhiều nhưng khâu tổ chức thực hiện chưa đồng bộ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng chưa đáp ứng yêu cầu. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy ở một số cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt. Một số cấp ủy đảng đổi mới phương thức lãnh đạo chưa đồng bộ; chưa quan tâm đúng mức công tác kiểm tra, giám sát. Công tác vận động Nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh ở cơ sở hiệu quả chưa cao. Vai trò, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở một số địa phương chưa đồng đều.

Một số chỉ tiêu kinh tế không đạt kế hoạch. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm. Môi trường đầu tư chưa thực sự thuận lợi. Huy động tổng đầu tư toàn xã hội đạt thấp; một số dự án chậm tiến độ. Tăng trưởng công nghiệp chủ yếu dựa vào sản phẩm thép. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp chưa gắn với phát triển kinh tế nông thôn, sản xuất quy mô nhỏ, thiếu liên kết bền vững. Phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch chưa tương xứng với tiềm năng; năng lực cạnh tranh thấp. Nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa còn hạn chế. Nhân lực chất lượng cao trên các lĩnh vực còn thiếu. Tỷ lệ hộ nghèo ở một số địa phương còn cao. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, địa bàn còn buông lỏng, có nơi xảy ra sai phạm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội một số địa bàn có thời điểm còn tiềm ẩn phức tạp.

Những hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ qua, ngoài nguyên nhân khách quan, chủ yếu do: Chưa quyết tâm cao trong việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; chưa xây dựng được các cơ chế, chính sách có tính đột phá. Hoạt động quản lý, điều hành của bộ máy nhìn chung hiệu quả chưa cao. Năng lực của nhiều cán bộ chưa ngang tầm nhiệm vụ. Người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo. Thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, thiếu kịp thời.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu để tỉnh nhà phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo.

2. Phương hướng, mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030

Trên cơ sở dự báo tình hình, nhận định những thuận lợi, khó khăn, thách thức, phân tích tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo, với phương châm: **Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển**, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định Chủ đề: *Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, ý chí, khát vọng, giá trị văn hóa và sức mạnh con người Hà Tĩnh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng - an ninh; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.*

2.1. Phương hướng

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, đạo đức trong sáng, đủ năng lực, uy tín, đáp ứng nhiệm vụ. Phát huy dân chủ, đoàn kết. Nhất quán thực hiện quan điểm phát triển bền vững; lấy con người làm trung tâm, khoa học - công nghệ là nền tảng, động lực; khơi dậy khát vọng, ý chí, đổi mới sáng tạo, phát huy giá trị bản sắc văn hoá, con người Hà Tĩnh. Xác định "Bốn trụ cột - Ba nền tảng" và "Ba đô thị - Một trung tâm - Ba hành lang" làm trọng điểm phát triển cho giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn

trách nhiệm người đứng đầu; chủ động hội nhập quốc tế; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi phục vụ người dân và doanh nghiệp. Huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng khu kinh tế, hạ tầng số, hạ tầng đô thị, nước sạch. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh.

2.2. Mục tiêu

Xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, văn hóa phát triển, xã hội tiến bộ, quốc phòng - an ninh đảm bảo, trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ; cải thiện toàn diện đời sống Nhân dân; đến năm 2025 tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân các tỉnh Bắc Trung Bộ, phấn đấu năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

2.3. Các chỉ tiêu chủ yếu

Bình quân hằng năm kết nạp trên 2.500 đảng viên; trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; khắc phục tình trạng thôn, tổ dân phố chưa có đảng viên và chi bộ sinh hoạt ghép; 100% doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể theo quy định.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên 10%, phấn đấu giai đoạn 2021 - 2030 đạt 9,7%/năm; GRDP bình quân đầu người trên 110 triệu đồng, phấn đấu đến 2030 đạt trên 220 triệu đồng/năm; cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp dưới 9%, công nghiệp - xây dựng gần 57%, dịch vụ trên 34%; thu ngân sách trên địa bàn trên 28 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa trên 16 nghìn tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 220 nghìn tỷ đồng, phấn đấu giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 352 nghìn tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người trên 70 triệu đồng; giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích bình quân trên 130 triệu/ha; kim ngạch xuất khẩu trên 2 tỷ đô la Mỹ; mỗi năm thành lập mới trên 1.000 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả; tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, ít nhất 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ đô thị hóa trên 40%, phấn đấu đến năm 2030 hình thành các thành phố phía Bắc và phía Nam của tỉnh.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm trên 1,5%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%; giải quyết việc làm mới cho trên 20 nghìn người/năm; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 95%; có 11,5 bác sỹ/1 vạn dân; trên 28 giường bệnh/1 vạn dân; tốc độ đổi mới công nghệ trên 20%; tối thiểu 80% thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; trên 50% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được tiếp nhận và thụ lý; trên 92% số gia đình, thôn, tổ dân phố văn hóa; 69% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 70% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 60% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 98% dân số đô thị sử dụng nước sạch; tỷ lệ che phủ rừng trên 52%; tỷ lệ chất thải rắn được phân loại, thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn từ 80% trở lên. 100% xã, phường, thị trấn đạt cơ sở vững mạnh toàn diện.

3. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo

3.1. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới toàn diện, đồng bộ của Đảng. Chú trọng xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Gắn chặt các khâu quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, trước hết là chất lượng cấp ủy, chất lượng cán bộ, đảng viên và sinh hoạt Đảng. Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng. Cụ thể hóa cơ chế kiểm soát quyền lực, kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ.

3.2. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Phát huy rõ hơn vai trò các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng và hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước.

3.3. Đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu, trên cơ sở khoa học - công nghệ, ứng dụng thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển kinh tế số, "kinh tế xanh", các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ sau thép, dịch vụ cảng biển và logistics; thu hút đầu tư các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo.

Tập trung chuyển dịch cơ cấu, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động; tăng cường thu hút đầu tư, nâng tỉ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp; xây dựng Khu Kinh tế Vũng Áng thực sự trở thành khu kinh tế đa chức năng. Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp; tiếp tục triển khai mạnh mẽ, đồng bộ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; tập trung xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Phát triển dịch vụ cảng biển và hậu cần (logistics) trở thành trụ cột kinh tế quan trọng; nâng cao chất lượng dịch vụ, nguồn nhân lực, phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch.

3.4. Huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực tập trung xây dựng hạ tầng đồng bộ, nhất là hệ thống giao thông trọng yếu, hạ tầng Khu Kinh tế Vũng Áng, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, hạ tầng đô thị, hạ tầng số, hình thành các trục phát triển, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, liên kết nông thôn mới với đô thị và các vùng. Đẩy mạnh huy động xã hội hóa nguồn lực đầu tư hạ tầng văn hóa, giáo dục, y tế. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động, tích cực triển khai hiệu quả các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

3.5. Chú trọng đầu tư lĩnh vực văn hóa, xây dựng và khơi dậy các giá trị chuẩn mực của con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới. Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, thực hiện hiệu quả các chính sách đào tạo nguồn nhân lực. Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Chăm lo thực hiện tốt chính sách đối với người có công, công tác giảm nghèo, đặc biệt chú trọng các xã miền núi, ven biển; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

3.6. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, ổn định; ưu tiên thu hút đầu tư hạ tầng khu công nghệ thông tin gắn với hạ tầng số... Xây dựng và áp dụng linh hoạt hình thức huy động, các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư; lồng ghép hiệu quả nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp, dân cư với nguồn vốn ngân sách nhà nước.

3.7. Triển khai thực hiện hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững với ba trụ cột "kinh tế - xã hội - môi trường". Tăng cường và nâng cao năng lực, hiệu quả hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực.

3.8. Lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền kịp thời, sâu rộng; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

4. Năm chương trình trọng điểm

4.1. Tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp, kinh tế nông thôn, đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, cải thiện toàn diện đời sống Nhân dân, xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

4.2. Phát triển các tuyến giao thông chiến lược, hình thành các trục phát triển, đầu tư hạ tầng Khu Kinh tế Vũng Áng, hạ tầng số, kết cấu hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu, môi trường, nước sạch.

4.3. Đầu tư phát triển, chỉnh trang và nâng cao chất lượng đô thị. Xây dựng thành phố Hà Tĩnh có quy mô, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh, phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ.

4.4. Phát huy giá trị, bản sắc văn hóa, trí tuệ con người Hà Tĩnh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thúc đẩy phát triển kinh tế số.

4.5. Phát triển du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

5. Ba đột phá chiến lược

5.1. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhất là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì sự phát triển của tỉnh.

5.2. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn trách nhiệm người đứng đầu; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi phục vụ người dân và doanh nghiệp.

5.3. Huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng Khu Kinh tế Vũng Áng thực sự trở thành khu kinh tế đa chức năng, trung tâm công nghiệp động lực và logistics; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng đô thị, hạ tầng thông tin, thúc đẩy phát triển kinh tế số.

II. Đại hội tiếp thu nghiêm túc ý kiến của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo Đại hội và các ý kiến tham luận tại Đại hội; ý kiến phát biểu ghi nhận, biểu dương, chúc mừng của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tổng hợp, tiếp thu, bổ sung vào Báo cáo chính trị và các văn kiện Đại hội; đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả.

III. Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

IV. Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của tổ chức đảng các cấp và các tầng lớp Nhân dân đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX tổng hợp, hoàn thiện, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương.

V. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX gồm 53 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 21 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX hoàn thiện hồ sơ kết quả bầu cử, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các ban Đảng Trung ương có liên quan chuẩn y theo quy định.

VI. Thông qua dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX căn cứ Nghị quyết Đại hội và trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tiếp tục hoàn thiện và ban hành Chương trình hành động, Chương trình công tác toàn khóa, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kêu gọi cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh sớm đạt chuẩn nông thôn mới, trở thành tỉnh khá của cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

(Trích Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 16/10/2010 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX)



V.I. Lênin với cách mạng Tháng Mười Nga. Ảnh tư liệu

THÀNH QUẢ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA VẪN LUÔN TỎA SÁNG

NGUYỄN ĐỨC THĂNG

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản (Bôn-sê-vích) Nga, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng Mười năm 1917, mở ra bước ngoặt mới trong tiến trình lịch sử nhân loại. Thế nhưng, các thế lực thù địch vẫn không ngớt xuyên tạc, phủ nhận về Cách mạng Tháng Mười Nga. Song, “bàn tay không che nổi mặt trời”, cuộc cách mạng vĩ đại này của giai cấp vô sản vẫn luôn tỏa sáng và sống mãi trong lòng nhân loại.

1. Sự chống phá của chủ nghĩa đế quốc cùng những kẻ thâm thù với Chủ nghĩa Mác-Lênin nhằm thay đổi lịch sử và giá trị Cách mạng Tháng Mười Nga

Ngay sau khi Cách mạng Tháng Mười Nga giành được thắng lợi, giai cấp tư sản Nga vừa bị đánh đổ đã cầu viện 14 đế quốc liên kết, tập trung toàn bộ sức mạnh nhằm tiêu diệt chính quyền cách mạng Xô-viết non trẻ, ra sức xuyên tạc, vu cáo lãnh tụ V.I. Lênin và những người cộng sản Nga. Chúng cho rằng, đó là sự “đảo chính”, “tiếm quyền” lãnh đạo của giai cấp tư sản và việc thiết lập Nhà nước công-nông Xô-viết là “đi chệch” khỏi quy luật phát triển chung của xã hội loài người. Đặc biệt, từ khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Đông Âu lâm vào thoái trào trong thập kỷ 80 và 90 của thế kỷ trước, các thế lực thù địch

tăng cường chống phá quyết liệt chủ nghĩa xã hội (CNXH). Chúng tìm mọi cách công kích, bôi nhọ, xóa nhòa những lý tưởng nhân văn, nhân đạo của Cách mạng Tháng Mười Nga và cơ sở tư tưởng, lý luận của cuộc cách mạng này là Chủ nghĩa Mác-Lênin. Chúng tung ra và cổ xúy đủ mọi luận điệu xuyên tạc trắng trợn, thâm độc, như: Cách mạng Tháng Mười chỉ là “cuộc nổi dậy mang tính chất Nga thuần túy”; là “một cuộc bạo động phản dân chủ”; là “quái thai của lịch sử”, thậm chí cho rằng đó là một sự “đề non”... nhằm lừa bịp, đánh đồng sự sụp đổ của mô hình XHCN hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu với sự thất bại của Chủ nghĩa Mác-Lênin và võ đoán rao giảng rằng: “Mô hình đồ thi học thuyết cũng đồ theo”(!). Từ đó, chúng không ngớt rao giảng rằng, CNXH đã đến “hồi kết thúc”. Chúng còn ra sức khuếch trương cổ xúy chỉ có chủ nghĩa tư bản (CNTB) là “vĩnh hằng” nhằm hướng lái các quốc gia, dân tộc trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đi theo quỹ đạo của CNTB.

2. Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 mở ra trang sử mới đối với nước Nga và tiến trình phát triển của nhân loại - mở ra thời đại mới, thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới

Cuộc cách mạng vĩ đại đó của giai cấp vô sản Nga đã khai phá con đường đi lên CNXH cho toàn thể nhân loại, đưa đến khả năng sáng tạo to lớn và cách mạng triệt để của giai cấp vô sản cùng nhân dân lao động ở các nước trong cuộc đấu tranh tự giải phóng, thoát khỏi ách áp bức, bóc lột của chế độ thực dân, đế quốc. Đồng thời, trở thành “ngọn đuốc” soi đường, chỉ lối cho giai cấp vô sản các nước vững niềm tin bước lên vũ đài chính trị với tư cách là giai cấp trung tâm của thời đại mới-“hạt nhân” của phong trào cách mạng thế giới, đưa

thời kỳ “bão táp cách mạng” từ châu Âu lan tỏa nhanh chóng và mạnh mẽ sang châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ Latin, đã khiến cho giai cấp tư sản vô cùng hoảng sợ, buộc phải lùi bước, xuống thang và điều chỉnh để tồn tại.

Thực tiễn cho thấy, sau Cách mạng Tháng Mười Nga, với đường lối phù hợp với tiến bộ xã hội, Đảng Cộng sản Nga, đứng đầu là lãnh tụ V.I.Lênin đã lãnh đạo giai cấp vô sản và nhân dân lao động Nga tiến hành cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, khoa học-kỹ thuật, văn hóa-xã hội, quốc phòng, an ninh... đưa Liên Xô từ nước tư bản trung bình trở thành quốc gia hùng mạnh trên thế giới. Điều đó tạo nên thế và lực để Hồng quân Liên Xô trở thành lực lượng chủ yếu quyết định tiêu diệt chủ nghĩa phát-xít, cứu nhiều dân tộc trên thế giới thoát khỏi thảm họa diệt chủng trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Dưới tác động to lớn, sâu sắc của Cách mạng Tháng Mười Nga và chế độ XHCN ở Liên Xô, hàng loạt nước trên khắp các châu lục đã tiến hành thắng lợi cách mạng giải phóng dân tộc, giành được độc lập; nhiều quốc gia, dân tộc đã lựa chọn con đường phát triển lên CNXH.

Từ sau Cách mạng Tháng Mười Nga đến cuối thập niên 1980, CNXH hiện thực với mục tiêu “độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội” đã trở thành giá trị phổ quát mang tính thời đại, được đông đảo các nước, các dân tộc trên thế giới hướng tới xây dựng và nhanh chóng phát triển thành một hệ thống XHCN hùng mạnh trên thế giới. Thực tế đó đã làm sụp đổ hệ thống thuộc địa do chủ nghĩa thực dân, đế quốc được thiết lập trên toàn thế giới trong nhiều thế kỷ; do đó, sự “vĩnh hằng” của CNTB không còn nữa, nó đã bị phủ định về mặt nguyên tắc; mọi mưu toan

của các thế lực phản động, cơ hội chính trị hòng bôi nhọ, xóa bỏ Chủ nghĩa Mác-Lênin và CNXH, phủ nhận những giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga đều vô vọng.

3. Ngày nay, mặc dù thế giới có nhiều biến động, đổi thay, nhưng Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn giữ nguyên giá trị

Trong quá trình vận động, phát triển hơn một thế kỷ đã qua (kể từ khi Cách mạng Tháng Mười Nga giành thắng lợi năm 1917), nhân loại đã chứng kiến biết bao biến cố thăng trầm, phức tạp. Trong đó, tồn thất do những kẻ thâm thù với cách mạng gây ra cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế suốt mấy thập kỷ qua là vô cùng lớn, nhưng xu thế vận động khách quan của lịch sử mà Cách mạng Tháng Mười Nga vạch ra và tính tất yếu thắng lợi của CNXH là không thể đảo ngược. Hiện nay, các nước trên thế giới đang đẩy mạnh quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; tình hình thế giới thay đổi nhanh chóng, diễn biến rất phức tạp, khó lường, nhưng hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác, phát triển và tiến bộ xã hội vẫn là xu thế lớn của thời đại. Lý tưởng cao đẹp của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại vẫn đang hiện diện và đạt được nhiều thành tựu to lớn, nhiều quốc gia, dân tộc trên thế giới đã và đang lựa chọn con đường tiến lên XHCN bằng những phương thức cụ thể khác nhau. Đồng thời, đảng cánh tả ở nhiều nước tư bản đang từng bước chiếm ưu thế trên chính trường... Điều đó cho thấy, mặc dù CNXH hiện thực đang gặp nhiều sóng gió, thử thách lớn; các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách phủ định, hạ thấp ý nghĩa, tầm vóc vĩ đại và ảnh hưởng to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với tiến trình phát triển của nhân loại, nhưng con đường mà Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở ra vẫn là “ngọn đuốc” vạch thời đại, là mục

tiêu, lý tưởng phấn đấu của nhiều quốc gia, dân tộc trên thế giới; bởi nó phù hợp với quy luật tiến hóa của lịch sử và ước nguyện ngàn đời của con người. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên Trái Đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”¹.

4. Cách mạng Tháng Mười Nga là ngọn đuốc soi đường cho dân tộc Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên mới

Thấu hiểu hơn ai hết nỗi thống khổ của người dân mất nước, từ tháng 6-1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh) đã bôn ba khắp bốn biển, năm châu để tìm con đường cứu nước, cứu dân. Khi nghiên cứu “Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” do V.I.Lênin soạn thảo và được thông qua tại Đại hội II Quốc tế Cộng sản (năm 1920), Nguyễn Ái Quốc đã vui mừng đến phát khóc, ngời một mình nhưng Người đã nói to như đang nói trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!”². Từ đó, Người khẳng định: “Cách mạng Việt Nam muốn thành công phải đi theo con đường của V.I.Lênin-con đường Cách mạng Tháng Mười Nga; muốn cứu nước, giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”³. Năm 1924, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Giô-van-ni Giéc-man-ét-tô, đăng trên Báo L’Unita của Đảng Cộng sản Italy, Người nói: “Chúng tôi đã đau khổ nhiều và chúng tôi còn phải đau khổ nữa. Những người “khai hóa” ở các nước chúng tôi không để chúng tôi tự do. Nhưng chúng tôi tiếp tục đi theo con

đường Cách mạng Tháng Mười đã vạch ra, chúng tôi sẽ vận dụng vào thực tiễn những bài học đã học được”⁴.

Trong gần 90 năm qua, Đảng ta luôn trung thành với lý tưởng cao đẹp của Chủ nghĩa Mác - Lênin, kiên định với con đường Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở ra, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vĩ đại, thành lập Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á; lãnh đạo toàn dân tiến hành các cuộc kháng chiến thần kỳ chống ngoại xâm, làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 và Đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; tiếp theo giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng do bè lũ phản động Pol Pot-Ieng Sary gây ra...

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, Đảng ta đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm từ sự thoái trào của mô hình CNXH hiện thực ở Liên Xô và một số nước ở Đông Âu, để kịp thời đề ra những quyết sách đúng đắn, khắc phục triệt để các sai lầm, khuyết điểm và khởi xướng, lãnh đạo đường lối đổi mới toàn diện đất nước (từ năm 1986). Đảng ta đã khẳng định quan điểm nhất quán: Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu XHCN mà là làm cho các mục tiêu đó được thực hiện tốt hơn bằng những quan niệm đúng, hình thức, biện pháp và bước đi thích hợp.

Qua hơn 30 năm đổi mới toàn diện đất nước, những lý tưởng nhân văn, nhân đạo cao cả của Cách mạng Tháng Mười Nga đã được toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hiện thực hóa bằng nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống

nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ XHCN. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao”⁵. Những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước chứng tỏ đường lối lãnh đạo của Đảng ta là hoàn toàn đúng, phù hợp với xu thế thời đại; “lòng dân, ý Đảng” luôn hòa quyện, gắn kết chặt chẽ với nhau trong thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Kỷ niệm 103 năm Cách mạng Tháng Mười Nga thành công trong bối cảnh tình hình thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp, chứa đựng những yếu tố khó lường. Các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị đã và đang tranh thủ lợi thế về kinh tế, khoa học - công nghệ, mạng xã hội, sử dụng nhiều âm mưu, thủ đoạn mới, chống phá quyết liệt Chủ nghĩa Mác - Lênin, xuyên tạc, phủ nhận giá trị và ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga. Bởi thế, sự nghiệp đấu tranh của nhân dân các dân tộc trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, phát triển và tiến bộ xã hội theo con đường Cách mạng Tháng Mười Nga sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Song, dấu ấn lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn không ngừng tỏa sáng, giữ nguyên giá trị là một cuộc cách mạng “vạch thời đại”.

N.Đ.T

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 15, Nxb. CTQG, H. 2011, tr. 387.

2 - Sđd, Tập 12, tr. 562.

3 - Sđd, Tập 2, tr. 603.

4 - Sđd, Tập 1, tr. 467.

5 - ĐCSVN – Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG, H.2016, tr.66.



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

LỄ TUYÊN DƯƠNG HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA NĂM HỌC 2019-2020

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 6 năm 2020



NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH: THI ĐUA DẠY TỐT, HỌC TỐT THEO LỜI BÁC HỒ DẠY

ĐẶNG THI QUỲNH DIỆP

TUV, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện lời Bác dạy “*Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt*”, trong những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cùng với các địa phương trong cả nước, ngành GDĐT Hà Tĩnh đã có nhiều cố gắng trong việc giáo dục - đào tạo thế hệ trẻ, nâng cao dân trí, phát triển sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà. Quy mô giáo dục và mạng lưới trường lớp tiếp tục được sắp xếp và mở rộng hợp lý. Chất lượng và hiệu quả của công tác giáo dục được duy trì và

phát triển trên tất cả các mặt đạo đức, văn hoá và thể chất. Công tác phổ cập giáo dục và phổ cập giáo dục đúng độ tuổi đối với các cấp học đạt được nhiều kết quả khả quan. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục được kiện toàn, đội ngũ giáo viên tăng lên cả về số lượng và chất lượng. Công tác xã hội hoá giáo dục được đẩy mạnh với nhiều kết quả cụ thể, thiết thực. Việc chăm lo phát triển giáo dục - đào tạo ở các vùng kinh tế khó khăn trong tỉnh có nhiều tiến bộ.

Thấm nhuần lời dạy của Bác

Ngành GDĐT đã chỉ đạo các đơn vị,

trường học kết hợp, lồng ghép các đợt thi đua trong năm học gắn liền với các cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực”; ... Chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với nhiệm vụ của thầy và trò... Mỗi cán bộ, giáo viên, mỗi trường học đăng ký cụ thể một việc làm theo Bác, với các nội dung: Đổi mới công tác quản lý, xây dựng kế hoạch dạy học; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh; tự làm đồ dùng dạy học; quan tâm giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; chống tiêu cực trong kiểm tra và thi cử; phụ đạo học sinh yếu, kém; giảm tỷ lệ học sinh bỏ học... Ngành đã tích cực chỉ đạo các đơn vị trường học trong việc tổ chức cho cán bộ, giáo viên đánh giá nghiêm túc các nội dung, tiêu chí về đạo đức nhà giáo, từng lĩnh vực hoạt động của mỗi cá nhân, kết hợp với bộ tiêu chí chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp học làm cơ sở để đánh giá giáo viên hàng năm. Các trường học đã thường xuyên đưa vào sinh hoạt thường kỳ của các chi bộ, các cuộc họp hội đồng, các cuộc họp sinh hoạt đoàn thể, tọa đàm với các chủ đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Cán bộ, giáo viên và học sinh đã nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, giáo viên về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên tự học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sáng tạo trong các hoạt động giáo dục và quản lý giáo dục, góp phần đổi mới mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Không ngừng thi đua

Thực hiện lời Bác dạy, đội ngũ cán bộ,

giáo viên và học sinh Hà Tĩnh đã nêu cao tinh thần tự học và sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, học tập nâng cao trình độ, nghiên cứu, áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, đổi mới phương pháp giảng dạy. Cụ thể: hội thi giáo viên dạy giỏi; cán bộ quản lý giỏi; thi tự làm đồ dùng dạy học của giáo viên; dạy học tích hợp; viết sáng kiến kinh nghiệm; thi học sinh giỏi; sáng tạo khoa học kỹ thuật; vận dụng các kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn; kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành. Góp phần phát huy cao độ tinh thần tự chủ, sáng tạo của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh trong ngành.

Một trong những điểm nhấn để lại dấu ấn sâu sắc đó là đổi mới thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. Ngành đã triển khai tổ chức thi thí nghiệm, thực hành đối với các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học; thi đồng đội với các môn Toán, Lịch sử, Địa lý, Ngữ văn và thi Kỹ năng nói đối với môn Ngoại ngữ trong Kỳ thi chọn HSG tỉnh; tăng cường các câu hỏi trong kiểm tra, đánh giá gắn liền với tình huống thực tiễn và gắn liền với tính thời sự đối với các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

Nhiều phương tiện dạy học hiện đại, công nghệ thông tin đã được áp dụng trong quản lý và dạy học; hồ sơ quản lý điện tử dần được thay thế cho hồ sơ bằng bản giấy. Trong thời kỳ dịch, bệnh Covid-19, các trường đã chủ động, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học trực tuyến qua internet.

Nét nổi bật trong phong trào tự học và sáng tạo là công tác nghiên cứu khoa học, đúc rút sáng kiến kinh nghiệm của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Nhiều thầy cô, giáo đã dành tâm huyết tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; nhiều thầy cô giáo thật sự là tấm gương mẫu mực cho học sinh noi theo.

Ngàn hoa dâng Bác

Thời gian qua, ngành GDĐT Hà Tĩnh đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Đến nay, toàn ngành có 87,5% giáo viên các cấp học đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục 2019. Cơ sở vật chất trường học từng bước được đầu tư khang trang, sạch đẹp, thân thiện và hiện đại. Toàn tỉnh hiện có 547/700 trường học đạt chuẩn quốc gia (đạt tỉ lệ 78,1%). Là tỉnh thứ 7 trong cả nước đạt Chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và là tỉnh thứ 12 đạt Chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; phổ cập giáo dục THCS đạt mức độ 2.

Kết quả tốt nghiệp THPT hàng năm trên 97%; năm học 2019-2020, tỉ lệ tốt nghiệp THPT của Hà Tĩnh đạt 99,12%, xếp thứ 25 của cả nước và đứng thứ nhất Bắc Trung Bộ về điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT; tỷ lệ học sinh đậu vào các trường đại học, cao đẳng hàng năm đạt trên 60% học sinh tốt nghiệp THPT, nhiều em đạt điểm tuyệt đối các môn thi, thủ khoa các trường đại học.

Nhiều năm liên tục, Hà Tĩnh là tỉnh dẫn đầu toàn quốc về kết quả học sinh giỏi quốc gia. Kỳ thi chọn HSG Quốc gia năm học 2019-2020, Hà Tĩnh đứng thứ nhất toàn quốc về tỷ lệ học sinh tham gia thi đạt giải và đứng thứ 2 toàn quốc về số lượng học sinh đạt giải. Từ năm 2015 đến nay đã có 03 huy chương tại kỳ thi quốc tế và khu vực.

Cán bộ, giáo viên và học sinh Hà Tĩnh còn tích cực tham gia ở các Cuộc thi, sân chơi trí tuệ khác và đạt kết quả cao như: Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ”; Cuộc thi “90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”; Cuộc thi vẽ tranh quốc tế Toyota: “Chiếc ô tô mơ ước”; Giải điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc; Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường”; Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”; Cuộc

thi viết thư quốc tế UPU, cũng như các sân chơi trí tuệ trong và ngoài nước, học sinh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia và giành nhiều thành tích xuất sắc thể hiện sự chuyển biến tích cực của các nhà trường trong việc giáo dục toàn diện cho học sinh.

Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” theo lời Bác dạy đã có nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều tập thể điển hình tiên tiến. Em Nguyễn Thị Việt Hà, Huy chương Đồng Olympic Toán quốc tế 2015; em Phan Nhật Duy, Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế 2017; em Nguyễn Đình Đại, Huy chương Bạc Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương 2017; em Võ Văn Hải (lớp 7B, trường THCS Nam Hà, TP Hà Tĩnh) nhận được 50 triệu đồng tìm trả lại người đánh mất; em Nguyễn Văn Chương (lớp 7B2) và Nguyễn Phi Anh (lớp 8B2, trường THCS Hàm Nghi, Thạch Hà) dũng cảm cứu sống 2 em nhỏ bị đuối nước; em Nguyễn Thị Mai (lớp 12A1, trường THPT Hương Khê) vượt lên khó khăn trong cuộc sống giành giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Địa lí. Nhiều giáo viên, tập thể sư phạm các nhà trường đã góp phần vào thành tích chung của ngành giáo dục tỉnh nhà.

Những kết quả trên đây là nền tảng để toàn ngành nỗ lực, đoàn kết, phát huy những thành tựu đã đạt được, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn thực hiện tốt phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” - là những bông hoa tươi thắm kính dâng lên Người. Trong thời gian tới, ngành GDĐT Hà Tĩnh quyết tâm vận dụng sáng tạo, có hiệu quả lời dạy của Bác vào công tác dạy và học, tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình của Bộ GDĐT và Kế hoạch của UBND tỉnh, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh không ngừng phát triển, xứng đáng với sự quan tâm và niềm mong đợi của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Đ.T.Q.D

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH HÀ TĨNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH HÀ TĨNH
HỘI NGHỊ
LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÔNG ĐOÀN
Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 10 năm 2020

Bác Hồ nói chuyện với Hội nghị cán bộ tỉnh Hà Tĩnh nhân dịp Bác về thăm tỉnh Hà Tĩnh (15/6/1957). Ảnh tư liệu.

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CHUẨN BỊ TỐT CHO KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIV

NGUYỄN VĂN SƠN

Phó Trưởng đoàn Phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh

Từ ngày 20/10/2020 đến ngày 17/11/2020, các vị đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh tham gia kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV qua 02 đợt với hình thức họp trực tuyến qua cầu truyền hình và họp tập trung tại Nhà làm việc Quốc hội.

Để chuẩn bị cho kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tập trung nghiên cứu sâu, triển khai lấy ý kiến xây dựng các dự án luật tới các đối tượng tác động, tổ chức 03 cuộc làm việc với các cơ quan, đơn vị để nghe góp ý các dự án luật có tác động lớn. Đoàn phối hợp Ủy ban mặt trận Tổ quốc và Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp tại 13 huyện, thị xã và thành phố, tổng hợp 31 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương và 08 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, các ý

kiến tập trung tham gia góp ý hoàn thiện các quy định pháp luật, đề xuất các chính sách phát triển kinh tế - xã hội và những quyết sách cho đất nước. Đoàn tham gia các phiên tiếp công dân định kỳ và tiếp công dân thường xuyên để lắng nghe, tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của công dân. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo cho đợt họp trực tuyến tại địa phương và họp tập trung tại Nhà làm việc Quốc hội.

Đoàn đại biểu Quốc hội hiện có 04 đại biểu. Với trách nhiệm với cử tri, các đồng chí tiếp tục giữ vững và phát huy tốt vai trò trách nhiệm, tích cực hoạt động hiệu quả trên diễn đàn Quốc hội. Các vị đại biểu Quốc hội tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri; chú trọng hơn việc nghiên cứu kỹ tài liệu, nắm bắt tình hình thực tế để nâng cao chất lượng nội dung phát

biểu, tập trung phân tích, đánh giá, kiến nghị các giải pháp thiết thực vì quyền lợi của Nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các phiên họp tại hội trường, tại tổ, tại đoàn và các cuộc làm việc. Trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Về công tác lập pháp, lãnh đạo Đoàn đã phân công cho các đại biểu tập trung nghiên cứu chuyên sâu theo từng dự án luật và các dự thảo nghị quyết trình Quốc hội thông qua và dự án luật cho ý kiến lần đầu. Tại kỳ họp này, các đại biểu chủ động, tích cực tham gia phát biểu đóng góp ý kiến ngay từ phiên thảo luận trực tuyến, thảo luận tại tổ và tại hội trường trên tất cả các dự án luật, như: Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi), Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Thỏa thuận quốc tế, Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Cư trú (sửa đổi) và Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS), Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn, Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Về quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội quan trọng của đất nước, các đại biểu tham gia thảo luận, đánh giá những ưu điểm, kết quả đạt được và những hạn chế, bất cập trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 về phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn, các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, các đại biểu cũng tiếp tục đề xuất các giải pháp thiết thực, góp phần vào sự phát triển của đất nước trong

những tháng cuối năm 2020 và những năm tiếp theo. Trong đó, tập trung kiến nghị Chính phủ cần triển khai kịp thời tháo gỡ và có các chính sách cụ thể hơn hỗ trợ đối với các nhóm đối tượng người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; công tác thu hút đầu tư phục hồi sản xuất; công tác bảo vệ môi trường; xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ; giải quyết chính sách cho cán bộ cơ sở; tăng cường an ninh trật tự cơ sở;...

Về thực hiện giám sát tối cao của Quốc hội, các đại biểu xem xét các báo cáo và tiến hành chất vấn Chính phủ, các bộ trưởng về việc thực thi pháp luật, thực hiện các nghị quyết của Quốc hội cũng như các vấn đề bức xúc mà cử tri địa phương quan tâm. Đồng thời, rà soát, đánh giá kết quả thực hiện lời hứa của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương theo những nội dung trả lời chất vấn của Đoàn nêu tại các kỳ họp trước theo yêu cầu cầu chung của Quốc hội.

Đặc biệt, tại kỳ họp này, Đoàn tham gia đóng góp ý kiến về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy ý chí, khát vọng, đổi mới, sáng tạo để phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Bên lề kỳ họp, Đoàn bố trí một số cuộc làm việc với các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành và trao đổi kinh nghiệm với một số địa phương, đơn vị.

Đây là kỳ họp gần cuối của Quốc hội khóa XIV, Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, chuyển tải đầy đủ những tâm tư, nguyện vọng của cử tri tỉnh nhà đến với các cơ quan Trung ương, từ đó tham gia xây dựng, ban hành các quyết sách có tính khả thi cao, hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

N.V.S



Nhu yếu phẩm của những tấm lòng thơm thảo được chuyển đến tay người dân huyện Cẩm Xuyên bị lũ lụt

“LŨ DỮ CHẴNG CUỐN NỔ TÌNH NGƯỜI”!

TRẦN PHONG

Những ngày qua, cùng với một số tỉnh vùng miền Trung, người dân Hà Tĩnh cũng phải gồng mình hứng chịu hậu quả trong trận mưa lũ lịch sử. Mưa lũ đã làm 118 xã, phường, thị trấn (42.456 hộ/151.288 người) của 11 huyện, thành phố bị ngập lụt, làm 06 người chết và gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Tình người cao hơn lũ dữ!

Có vẻ với vùng “tâm lũ” của Hà Tĩnh trong những ngày này, mới cảm nhận hết được ý nghĩa hai chữ “đồng bào” ám áp biết nhường nào. Trận mưa lũ đã gây thiệt hại lớn cho người dân Hà Tĩnh. Để xoa dịu phần nào nỗi đau, sự khó khăn, thiếu thốn, nhiều cá nhân, tổ chức, các đoàn thể chính trị - xã hội đã và đang tiếp tục hỗ trợ, sẻ chia với người dân nơi đây bằng tất cả cả tấm lòng yêu thương thông qua những phần quà ý nghĩa, thiết thực.

Khi người dân vùng lũ đói rét vì ngâm trong lũ nhiều ngày, thực hiện chủ trương của Hội LHPN cấp trên, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Liên (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã khẩn trương phối hợp với Đoàn Biên phòng Lạch Kèn và Trạm Y tế xã nhà kêu gọi người dân cùng nhau đóng góp để nấu bánh chưng, hỗ trợ thực phẩm cho bà con vùng lũ.

Chỉ sau vài giờ chia sẻ trên mạng xã hội, cộng đồng người Việt ở nước ngoài và người dân các vùng chưa bị ảnh hưởng lũ lụt lập tức hưởng ứng.

Chị Nguyễn Thị Mười, cán bộ trạm Y tế xã Xuân Liên cho biết, với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, chúng tôi đã kêu gọi các chị em, các nhà hảo tâm chung tay, góp sức cùng nhau gói bánh chưng, ủng hộ

tiền mặt, nhu yếu phẩm... để sẻ chia khó khăn, hoạn nạn với người dân vùng lũ lụt.

“Chẳng ai bảo ai, chị em ai cũng hăng say làm việc, người thì góp nếp, vác củi đên; người cắt lá dong, chẻ lạt giang gói bánh, người vo nếp. Các chị em ngồi gói bánh trong không khí sôi nổi, khẩn trương để kịp thời tổ chức đi vào cứu trợ người dân vùng lụt”, chị Mười nói.

Chị Trần Thị Hương, Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Liên (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, thấy bà con đang ngập chìm trong dòng lũ, những ngày này, với tinh thần “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, chị em chúng tôi kịp thời phối hợp với Trạm Y tế xã nhà và Đoàn Biên phòng Lạch Kèn đóng trên địa bàn đã và đang lan tỏa các hoạt động nhân văn, chia sẻ thực phẩm thiết yếu cho những hoàn cảnh khó khăn.

“Những hành động tốt đẹp bằng cả tấm lòng, sẵn sàng chia tay ra khi ai đó gặp khó khăn của người dân đã phần nào giúp đỡ bà con vùng lũ vượt qua cái đói, cầm cự qua ngày, có thêm sức khỏe, sớm ổn định lại cuộc sống”, chị Hương nói.

Theo Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Liên Trần Thị Hương, ngay từ mới phát động, cũng nghĩ mỗi người một chút “tấm lòng” để làm các phần quà, sau đó trực tiếp di chuyển vào khu vực tâm lũ huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) để gửi cho người dân trong đó. Tuy nhiên, Nhân dân trong thôn, xã, con em quê hương đang lao động ở nước ngoài biết tin đã tự nguyện cùng chúng tôi đóng góp công sức, tiền của để thực hiện gói 526 chiếc bánh chưng, 7,5 tạ gạo, 43 thùng mì tôm, 8 thùng sữa, 10 két nước, cùng nhiều nhu yếu phẩm, như bột canh, cá khô, mì chính, đường, dầu ăn, gần 2.000 bộ quần áo... và 155 triệu tiền mặt (tính đến chiều ngày 23/10).

Cùng với tấm lòng thơm thảo, gia đình chị Bình Dũng ở Tổ dân phố 4, Thị trấn Thạch Hà (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã trích toàn bộ kinh phí mua nguyên vật liệu để nấu những chiếc bánh chưng âm tình ngày lũ để kịp gửi

vào ủng hộ đồng bào vùng lũ.

Cùng với sự giúp sức nhiệt tình, trách nhiệm của Ban chấp hành Hội LHPN thị trấn, nhiều bà con lối xóm và các cô giáo trường Mầm non Thị trấn Thạch Hà đã cùng nhau gói, nấu bánh chưng. Đoàn ông người thì chẻ giang lạt, người rửa lá dong; chị em phụ nữ đãi nếp, thái thịt... Trong 3 ngày, hơn 5.000 chiếc bánh chưng xanh và bánh tày đã gói, nấu chín.

Vừa đổ nước vào nồi bánh để nấu, gia đình chị Bình Dũng vừa chia sẻ, chúng tôi đã khâu nối với Ủy ban MTTQ huyện Thạch Hà để tổ chức trao tặng cho các địa phương chịu thiệt hại. Chúng tôi thấu hiểu cảnh người dân vùng lũ đang phải hứng chịu, nên muốn chia sẻ chút tình cảm nhỏ cùng bà con vùng lũ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Ông Phan Văn Hà (ở thôn Tân Mỹ, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết, trận lụt năm 2010 được xem là lịch sử nhà bị ngập hơn 1,5m nhưng con lũ này còn khủng khiếp hơn. Nhà tôi bị ngập gần 3m. Nước lũ thì lên nhanh, dân chúng tôi chẳng kịp phản ứng gì.

“Mấy ngày rồi, nhà cửa chìm trong biển nước, bất lực nhìn tài sản trong nhà trôi theo dòng nước lũ. Những phần quà của các nhà hảo tâm những lúc này giúp chúng tôi vượt qua đói khát, có thêm sức khỏe để sớm khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra”, ông Hà buồn rầu nói.

Những con số biết nói

Những ngày qua trên mạng xã hội, những lời kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt rộng khắp. Trên tuyến đường Quốc lộ 1A, đoạn đi qua Hà Tĩnh, những chuyến xe chở đầy ắp quà, lương thực, nhu yếu phẩm, áo phao... với những dòng chữ “Hướng về miền Trung”, “Cứu trợ vùng lũ lụt”, “Ủng hộ đồng bào miền Trung”... nối đuôi nhau, ngược xuôi vào các vùng rốn lũ. Những phần quà mang đầy ắp những tấm lòng yêu thương, sự sẻ chia khó khăn, hoạn nạn của người dân cả nước hướng về bà con vùng lũ miền Trung.

Chính quyền địa phương đã huy động tối đa mọi nguồn lực để cứu trợ bà con bị ngập lụt; trong đó có 4.036 cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang, 4.402 dân quân tự vệ và hàng trăm tàu, xuồng, phương tiện các loại xuống giúp sơ tán, cứu hộ, cứu trợ Nhân dân vùng lũ.

Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 1.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia; 04 bộ xuồng cao tốc các loại, 166 bè cứu sinh, 5.560 phao cứu sinh, 200 nhà bạt cứu sinh, 04 máy phát điện. Ủy ban nhân dân tỉnh huy động 16.068 thùng mì tôm, 20.343 két nước uống, 20 tấn gạo, 600 thùng lương khô cho nhân dân; 500 rọ thép, 3.000 bao tải và 5.000m² vải lọc để xử lý sự cố công trình kè Cẩm Nhượng. 8 tấn Poly aluminium chloride; 500kg Cloramine B để xử lý nước sạch. Tỉnh cũng đã phân bổ 11 tỷ đồng cho các địa phương khắc phục mưa lũ. Các loại thuốc chữa bệnh, tiêu độc khử trùng, xử lý nước uống được cung cấp kịp thời cho Nhân dân.

Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã kêu gọi cán bộ, công

chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đồng bào Hà Tĩnh trong và ngoài nước cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Tính đến ngày 27/10/2020, đã có 125 tổ chức, cá nhân ủng hộ và đăng ký ủng hộ thông qua Ban Cứu trợ tỉnh là 30,205 tỷ đồng; trong đó, tiền 33,204 tỷ đồng (đã nộp vào tài khoản cứu trợ 10,042 tỷ đồng), hàng hóa quy ra tiền 1,821 tỷ đồng. Ủng hộ thông qua Ban cứu trợ huyện, xã là 50,454 tỷ đồng của 1.439 tổ chức, cá nhân; trong đó tiền 16,137 tỷ đồng, hàng hóa quy ra tiền 34,317 tỷ đồng.

Những con số trên đã khẳng định được sự vào cuộc kịp thời của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự quan tâm, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân đối với người dân vùng rốn lũ Hà Tĩnh, để giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

T.P

HỘP THƯ CỘNG TÁC VIÊN

Ban Biên tập Tạp chí Thông tin - Tư tưởng của BCH Đảng bộ tỉnh đã nhận được tin, bài, ảnh của các cộng tác viên: Nguyễn Đức Thắng, Đặng Thị Quỳnh Diệp, Nguyễn Thị Mai Thủy, Nguyễn Văn Sơn, Trần Đình Gia, Trần Y Nhuận, Hoàng Nga, Trần Phong, Hồ Minh Hằng, Trà Giang, Nguyễn Thịnh, Bùi Quang Truyền, Văn Thanh, Hồng Phượng, Trương Ngọc Ánh, Văn Hùng, Chu Xuân Đại Thắng, Nguyễn Ngọc Phú, Đinh Hưng... Do khuôn khổ có hạn, trong số này, Tạp chí chỉ đăng một số bài.

Thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT ngày 04/6/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 30/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 1395-QĐ/TU, ngày 17/6/2020 về phê duyệt Phương án chuyển đổi Tạp chí Thông tin - Tư tưởng thành Đặc san Thông tin - Tư tưởng. Theo đó, Tạp chí sẽ được chuyển đổi thành Đặc san Thông tin - Tư tưởng.

Ban Biên tập Tạp chí trân trọng cảm ơn các cộng tác viên đã tích cực cộng tác với Tạp chí trong thời gian qua và mong muốn trong thời gian tới các cộng tác viên tiếp tục gửi tin, bài, ảnh cho Đặc san. Tin, bài, ảnh ghi đầy đủ họ tên, điện thoại, gửi theo địa chỉ: Đặc san Thông tin - Tư tưởng, số 6 - Nguyễn Thiếp - Tp Hà Tĩnh và bản mềm qua Email: thongtintuht@gmail.com hoặc dsthongtintutuong@hatinh.dcs.vn.

Trân trọng cảm ơn!

BAN BIÊN TẬP

THÔNG TIN ĐỘC MÙA MƯA LŨ

PHẠM DƯƠNG

Dù chẳng phải là những cơn gió rít, mưa sa hay lũ dữ, song những thông tin thất thiệt, thậm chí bịa đặt trên mạng xã hội trong lúc mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề cho miền Trung chẳng khác nào thứ dịch bệnh nguy hiểm lúc thiên tai.

Người dân cả nước luôn đau đầu hướng về miền Trung với sự cảm thông, sẻ chia sâu sắc trước những mất mát, tổn thất mà đồng bào nơi đây phải gánh chịu trong thiên tai, mưa lũ lịch sử. Mỗi người dân trong hay ngoài nước cùng chung tay với những việc làm, nghĩa cử hiệu quả, thiết thực với mong mỗi đồng bào bị thiên tai sớm khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.

Cùng với cả hệ thống chính trị, chính quyền, mỗi người dân tùy theo hoàn cảnh và điều kiện của mình có những sự ủng hộ, cứu trợ quý báu theo truyền thống đã thành đạo lý của dân tộc “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”... Trên dải đất hình chữ S lúc này, đâu đâu cũng thấy lan tỏa những việc làm, câu chuyện xúc động hướng về đồng bào chịu thiên tai ở “khúc ruột miền Trung” yêu thương.

Thế nhưng, đã có những trường hợp, câu chuyện khiến chúng ta phải phiền lòng trong lúc rất cần sự đồng lòng, chung sức để sẻ chia, hỗ trợ đồng bào miền Trung. Trên mạng xã hội lan truyền những thông tin thất thiệt, thậm chí là bịa đặt của không ít kẻ muốn lợi dụng tình hình thiên tai để nhắm tới mục đích xấu xa.

Có những thông tin, hình ảnh do người dùng mạng xã hội thiếu kiểm chứng mà vô tình bấm like (thích), share (chia sẻ) hay

binh luận. Song có những thông tin cố tình bịa đặt, bóp méo, xuyên tạc để bôi xấu các cá nhân cũng như tổ chức, nguy hiểm hơn cả cả mục đích đả phá, chống chế độ.

Những thông tin giả, xấu độc trong mưa lũ có thể đưa lại những hậu quả khôn lường. Nhẹ nhất cũng gây xôn xao, hoang mang, bán tín bán nghi trong người dân về tình hình thiên tai, công tác trợ cứu trợ đang rất khẩn trương, cấp bách. Cũng có thể những tin giả, xấu chỉ khiến cá nhân nào đó phiền lòng, ảnh hưởng tới suy nghĩ và việc làm thiện nguyện vốn rất cần nhân lên thành sức mạnh cộng hưởng trong xã hội, cộng đồng. Nguy hại nhất là những thông tin nhằm mục đích chống phá, chúng có thể khiến lòng người phân tâm, ly tán, thiếu lòng tin vào công tác cứu trợ cũng như các tổ chức thực hiện công tác này.

Lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trước đây cũng từng xuất hiện thứ tin giả gây hại cho công tác phòng chống dịch bệnh và cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý hàng trăm đối tượng. Thế nhưng, việc phần lớn các đối tượng này chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 15/2020/NĐ-CP với mức cao nhất là 20 triệu đồng xem ra chưa đủ sức răn đe.

Thời điểm này, hơn lúc nào hết cần sự chung sức đồng lòng của toàn xã hội trong công tác ủng hộ, cứu trợ đồng bào miền Trung bị thiên tai, nên phải mạnh tay nghiêm trị những kẻ làm ảnh hưởng tới việc huy động sức mạnh toàn dân. Trường hợp nghiêm trọng cần phải xử lý hình sự mới đủ sức cảnh tỉnh, răn đe thứ “dịch bệnh” thông tin giả, xấu độc trong mưa lũ.



NGÀY HỘI CỦA SỰ ĐOÀN KẾT, GẮN BÓ “TÌNH DÂN, NGHĨA ĐẢNG”

NGUYỄN THỊ MAI THỦY
TUV, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) hằng năm được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham mưu cho cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền tổ chức hiệu quả, thiết thực; qua đó đã động viên Nhân dân phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, là biểu hiện sinh động của lòng dân và sự gắn bó “tình dân, nghĩa Đảng”.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc ta, khơi dậy phong trào thi đua ái quốc, là nơi tập hợp đoàn kết Nhân dân để thực hiện phương châm tự quản, phát huy dân chủ, lấy sức dân để chăm lo đời sống cho Nhân dân, không ngừng củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những năm qua, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư trên toàn tỉnh diễn ra với không khí rất sôi nổi; tình làng, nghĩa xóm thắt chặt, gắn bó... thực sự là Ngày hội của Nhân dân. Việc tổ chức Ngày hội được khuyến khích thực hiện theo hướng phát huy sự sáng tạo của mỗi khu dân cư tùy theo đặc điểm của mỗi khu dân cư mà tổ chức cho phù hợp.

Hàng năm, toàn tỉnh có 99% khu dân cư tổ chức Ngày hội, có 95% khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội; 85% - 95% tổ liên gia tổ chức bữa cơm đại đoàn kết. Cùng với việc đẩy

manh các cuộc vận động của Mặt trận, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Chung tay vì người nghèo”... Ngày hội là tiền đề quy tụ, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức xã hội, tạo nên sự thống nhất, tất cả hướng về cơ sở, khu dân cư, đến mỗi gia đình, mỗi người dân, mang lại hiệu quả thiết thực. Thông qua các hoạt động, các khu dân cư đã đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong năm, biểu dương, khen thưởng các tập thể, hộ gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các Cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tôn vinh các gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu”. Một trong những nét đổi mới nổi trội của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Hà Tĩnh những năm gần đây, đó là tập trung nhiều hơn cho phần hội. Những truyền thống văn hóa dân gian đã góp phần giữ gìn, phát huy truyền thống quê hương, khơi dậy tinh thần rèn luyện thể thao, gắn kết tình làng nghĩa xóm, kết nối bà con lại với nhau như chính ý nghĩa của ngày Đại đoàn kết. Ngày hội tạo điều kiện cho việc phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân, góp phần thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, từng bước xây dựng cộng đồng dân cư tự quản. Mỗi người dân khi tham gia Ngày hội đã ý thức được sự gắn bó giữa cá nhân và cộng đồng, nhất là các cán bộ, đảng viên, công chức với khu dân cư mà mình sinh sống. Từ đó đã xây dựng đời sống tương thân tương ái, gắn bó tình làng, nghĩa xóm, đoàn kết giúp nhau vươn lên trong cuộc sống; mọi người cùng nhau đề ra những quy định, hương ước, quy ước trong xây dựng đời sống văn hóa, cùng bắt

tay nhau thực hiện một số công trình, phần việc và cùng “xích lại” gần nhau hơn. Đây còn là dịp những người con xa quê hướng về nguồn cội, góp sức xây dựng quê hương. Gắn với Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban MTTQ tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã đã vận động các nguồn hỗ trợ xây dựng hàng trăm công trình dân sinh, làm mới và sửa chữa hàng ngàn ngôi nhà đại đoàn kết; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đồng chí lão thành, các nhân sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo; trao tặng hàng nghìn suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó học giỏi, người già cô đơn không nơi nương tựa... Bên cạnh đó, Ngày hội đã góp phần làm lành mạnh môi trường văn hoá, các gia đình cùng nhau xây dựng nếp sống mới văn minh, tiến bộ.

Ngày hội cũng là dịp để các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các cấp về với người dân, chung vui với người dân và cộng đồng, đồng thời lắng nghe chia sẻ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Việc tổ chức Ngày hội cũng là dịp để các cấp lãnh đạo gần người dân hơn, sát với cơ sở hơn, để quá trình tổ chức lãnh đạo chỉ đạo sát với thực tiễn, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Trong nhiều năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền và các sở, ban, ngành, các tổ chức thành viên quan tâm hưởng ứng nhiệt tình và tham dự Ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư, nhiều đồng chí lãnh đạo của Trung ương và lãnh đạo tỉnh đều dành thời gian về chung vui Ngày hội với bà con Nhân dân. Hàng năm có trên 95% thành viên các Đoàn công tác của tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại địa phương, cơ sở tham dự Ngày hội theo địa bàn, lĩnh vực được phân công; 100% cán bộ, công chức, viên chức cơ quan MTTQ tỉnh; hàng ngàn

(Xem tiếp trang 33)



Diện mạo huyện Kỳ Anh. Ảnh: P.V

HUYỆN KỶ ANH: PHÁT HUY VAI TRÒ LÀ “VÙNG ĐỆM”, TẠO SỨC BẬT ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

TRẦN ĐÌNH GIA
TUV, Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh

Với vai trò được xác định là “vùng đệm” của Khu kinh tế Vũng Áng và Thành phố Hà Tĩnh. Thời gian qua, Huyện Kỳ Anh đang tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý tự nhiên và các nguồn lực để tạo sức bật phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, đồng thời góp phần hình thành, phát triển vùng kinh tế động lực phía Nam Hà Tĩnh trong thời gian tới.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính huyện để thành lập thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh với sự đa dạng về các vùng sinh thái đang từng bước phát triển. Vượt qua những khó khăn ban đầu khi mới chia tách, sự cố môi trường

biên, dịch bệnh, thiên tai, những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện và cả hệ thống chính trị đã dồn sức và đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Các xã vùng thượng phát triển chè công nghiệp, sản nguyên liệu, gỗ rừng trồng, cây ăn quả có múi, chăn nuôi đại gia súc; các xã vùng đồng bằng phát triển lúa, rau màu, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; các xã ven biển đầu tư, khai thác, đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản. Đến nay, có 13/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 41 khu dân

cư nông thôn mới kiểu mẫu, 12 sản phẩm OCOP, như: cam Khe Xai - Kỳ Sơn, xúc xích Hoàng Phát - Kỳ Tây, nước mắm Phú Khương - Kỳ Xuân, Đinh Miện - Kỳ Phú, Bà Lý - Kỳ Khang...

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 12,94%/năm. Từ 2015 đến nay đã triển khai xây dựng được 550 công trình với giá trị đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng, trong đó có Trung tâm hành chính huyện đã được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại. Hệ thống giao thông Quốc lộ 1A, Quốc lộ 12C, đường Kỳ Phong - Kỳ Tây - Kỳ Thượng, Kỳ Giang - Kỳ Trung, Kỳ Đồng - Kỳ Trung, đường kinh tế ven biển Xuân Hội - Vũng Áng được đầu tư xây dựng, nâng cấp. Giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ bình quân tăng 10,7%/năm; công bố quy hoạch khu du lịch biển Kỳ Xuân, hình thành điểm du lịch nghỉ dưỡng đang ngày càng thu hút nhiều du khách trong và ngoài tỉnh.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định “xây dựng Khu Kinh tế Vũng Áng trở thành khu kinh tế đa chức năng”, “hình thành thành phố công nghiệp Kỳ Anh trong tương lai”, “ưu tiên phát triển các trục giao thông ngang theo hướng Đông - Tây, kết nối vùng núi với đồng bằng và ven biển để tạo không gian phát triển đồng bộ, liên kết vùng, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của các vùng sinh thái miền núi, đồng bằng và ven biển”.

Phát huy sức mạnh truyền thống, Đảng bộ và Nhân dân huyện Kỳ Anh quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết **Đại hội Đảng bộ** tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế các vùng sinh

thái, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Quy hoạch, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, liên kết chuỗi các sản phẩm hàng hóa chủ lực theo 3 cấp độ (*quốc gia, tỉnh, huyện*), sản phẩm OCOP và đặc sản từng vùng, miền. Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, làng nghề, phù hợp xu thế phát triển của Khu Kinh tế **Vũng Áng**, thị xã Kỳ Anh và các địa phương phía bắc huyện.

Phấn đấu đến 2021 có 20/20 xã đạt chuẩn, huyện đạt chuẩn năm 2023, **xây dựng 10 xã nông thôn mới nâng cao, 2-3 xã nông thôn mới kiểu mẫu**, hơn 130 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 750 vườn mẫu, có thêm 30 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên. Xã Kỳ Đồng đạt tiêu chuẩn đô thị loại V và được công nhận Thị trấn vào năm 2024; hình thành đô thị Lâm Hợp, Kỳ Phong, Kỳ Trung, Kỳ Xuân.

Quan tâm thu hút, tạo điều kiện để **các doanh nghiệp triển khai** xây dựng hệ thống điện gió, điện mặt trời ở các vùng được quy hoạch. **Xây dựng cụm** công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dọc những tuyến đường giao thông thuận lợi, các xã giáp ranh thị xã Kỳ Anh **đáp ứng nhu cầu** phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, dịch vụ hậu cần cho Khu Kinh tế Vũng Áng.

Ưu tiên phát triển kinh tế biển và hoạt động dịch vụ thương mại dọc tuyến đường ven biển Xuân Hội - Vũng Áng. **Nâng cao năng lực đánh bắt, khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản. Hình thành các làng nghề**, hợp tác xã, tổ hợp thu mua, chế biến thủy, hải sản. Khai thác có hiệu quả chiều dài hơn 21km bờ biển Kỳ Xuân, Kỳ Phú, Kỳ Khang đang còn nguyên vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ gắn với phát triển du lịch biển, du lịch trải nghiệm.

Quảng bá, xúc tiến, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án.

Chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện cũng như trong Khu kinh tế Vũng Áng. Tiếp tục khơi dậy, phát huy truyền thống, các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, sức sáng tạo, khát vọng vươn lên của vùng đất, con người Kỳ Anh.

Cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của Tỉnh, huyện Kỳ Anh sẽ vươn lên mạnh mẽ để chuyển hóa những tiềm năng, lợi thế, tạo sức bật để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, cùng với thị xã Kỳ Anh sớm trở thành vùng kinh tế động lực phía Nam của tỉnh, góp phần cùng Hà Tĩnh trở thành tỉnh khá của cả nước và một trong những cực phát triển của Bắc Trung Bộ.

T.Đ.G

NGÀY HỘI CỦA SỰ ĐOÀN KẾT... (Tiếp theo trang 30)

lượt cán bộ cấp huyện; trên 95% cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang về dự Ngày hội tại khu dân cư đã tạo khí thế sôi nổi, sâu rộng, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Đảng với Nhân dân.

Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và tình hình thiên tai, nhưng MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đã khắc phục khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động chào mừng đại hội đảng các cấp, đại hội thi đua yêu nước các cấp, hướng tới 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với nhiều hoạt động thiết thực như: Tham gia góp ý văn kiện đại hội đảng các cấp; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; làm nhà ở cho hộ nghèo; đổi mới phương thức hỗ trợ cho hộ nghèo thông qua hỗ trợ cây, con giống; triển khai mô hình hỗ trợ thu hồi 1 phần vốn vay... Đến nay đã có trên 80% phần việc, các công trình đăng ký đã được thực hiện có hiệu quả, tạo được lan tỏa trong mỗi khu dân cư. Trong những năm tới, MTTQ tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trong việc chỉ đạo thực hiện Ngày hội; phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong tổ chức thực hiện. Phát huy tính sáng tạo, chủ động và tự quản của nhân dân và mỗi khu dân cư; đổi mới trong hình thức tổ chức Ngày hội trên tinh thần phần Lễ gọn, phần Hội phát huy tối đa các giá trị văn hóa truyền thống, tạo được không khí và lôi cuốn Nhân dân tham gia; căn cứ vào tình hình cụ thể, các địa phương tổ chức “Bữa cơm đại đoàn kết” bảo đảm đoàn kết, vui vẻ, đầm ấm, tiết kiệm, tránh lãng phí.

Việc tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư thực sự đã trở thành ngày hội của toàn dân, là hình thức tập hợp và biểu dương lực lượng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trở thành một nội dung quan trọng của công tác Mặt trận và ngày càng thể hiện sức sống bền vững trong cộng đồng khu dân cư; bản thân mỗi người dân càng trân trọng hơn mục đích, ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tin tưởng, Ngày hội sẽ tiếp thêm sức mạnh, chung sức, đồng lòng thực hiện thành công nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

N.T.M.T

Với mẹ miền Trung

NGUYỄN NGỌC PHÚ

Mẹ ngồi chạng vạng hoàng hôn
Khói bếp ngấm vào rom rạ
Quả cau mẹ bỏ làm tư
Trầu cay xua đi rét giá

Áo mẹ nâu sồng màu đất
Tóc sương rụng trước thàng mười
Bát canh cua đồng nổi gạch
Hè về mát ngọt: Mông Toi

Mẹ mang thai con chín tháng
(Chín tháng ngắn hơn mười ngày)
Mẹ tỉnh tuổi đông mùa cây
Bấm mơn mấy đốt ngón tay

Chiếc giỏ đựng mùa gặt lớn
Chiếc cây vắn gọi: Chia Vôi!
Chim Khách kêu chi sốt ruột
Mẹ đem chần áo ra phơi

Chiều này nghe tin lũ lớn
Mẹ ơi! đáng mẹ lưng còng
(Cái cột, cái kèo, chiếc võng
Đỡ đàn mẹ chút nào không?)

Cánh đồng nước ngập mênh mông
Cây lúa ngậm phù – sa – sượng
Bóng Mẹ miền Trung, lội ruộng
Hát lên mây trắng cuối chiều...

Thương lắm miền Trung

NGÔ TRỌNG NGHĨA

Em ở Miền Trung ngày bão lũ
Mái nhà ngập nước, trắng mênh mông
Cái lạnh dâm xương, người ủ rũ
Mì gói cảm hơi, đỡ đói lòng
Cụ già nước mắt khô trên mắt
Thương đến vô cùng tiếng trẻ thơ
Nhón nhác gọi làm ai với mẹ

Tuổi đời chùng áy phải bơ vơ
Em ở Miền Trung, ngày bão lũ
Trắng trời, trắng đất, trắng bàn tay
Trắng một vòng khăn quanh tóc trẻ
Nổi đau trùm kín đất nơi này.
Miền Trung tôi ơi, đêm trắng đêm
Đoàn xe cứu trợ nối nhau thêm
Hai miền Nam, Bắc tìm đau nhói
Thương lắm miền Trung khúc ruột mềm!
Mai này, bão, lũ sẽ đi qua
Em với quê hương dựng lại nhà
Ruộng, vườn, hoa trái luôn xanh tốt
Tiếng cười no ấm sẽ vang xa.

Bài ca tháng Mười Nga

ĐÌNH HÙNG

Tháng Mười, Mát-xcơ-va tuyết trắng
Ta nhớ mãi bài ca Cách mạng
Bôn- sô - vích, thời đại Lênin
Mặt trời hồng, xua bóng tối đêm đen.
Từ lao khổ công nông vùng đứng dậy,
Lật đổ ngai vàng, Xô - viết lửa cháy.
Một phân sáu địa cầu rạng bình minh
Soi chân lý dòng đời cả hành tinh
Nguồn gió mới thổi bùng khắp bốn biển
Vinh quang thay Chiến hạm Rạng Đông đã đến,
Khao khát đổi đời nay đã chắc trong tay
Ôi! Bài ca Tháng Mười vẫn đắm say
Trong trrang sử loài người còn in mãi
Hình ảnh Lênin con người vĩ đại!
Linh hồn của triệu triệu công nông,
Tháng Mười về nhớ cung điện Mùa Đông
Quảng trường Đỏ cờ hoa rực rỡ.
Dẫu hôm nay Liên Xô không còn nữa
Nhưng bài ca ấy vẫn ngân vang
Đâu chỉ mấy mươi năm sử huy hoàng.

*

Tháng Mười, Mát - xít - cơ - va tuyết trắng
Vang vọng mãi giai điệu Tháng Mười Nga
Đồng đạc nghe tàu bài Quốc tế ca!



TRƯỞNG THÔN VÙNG GIÁO GƯƠNG MẪU TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

HỒ MINH HẰNG

“10 năm làm trưởng thôn, giờ tôi muốn nghỉ cũng chẳng ai cho nghỉ!” - ông Mai Xuân Hồ, Trưởng thôn Bắc Hà, xã Kỳ Hà (Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vui vẻ mở đầu câu chuyện với chúng tôi.

Bắc Hà là thôn có đến 75% người dân theo đạo Thiên Chúa và chủ yếu sinh sống bằng nghề đi biển, kinh doanh dịch vụ hậu cần nghề cá. Nhớ lại những ngày đầu tiên của năm 2017, khi xã Kỳ Hà tiên hành xây dựng nông thôn mới (NTM), cùng thời điểm đó diễn ra sự cố môi trường biển, người dân không tránh khỏi những băn khoăn, lo lắng vì nguồn thu từ biển bị gián đoạn, việc chi trả tiền đền bù gặp nhiều khó khăn, nhất là những vùng trực tiếp bị ảnh hưởng, do đó công tác tuyên truyền vận động xây dựng nông thôn mới “khó lại chồng thêm khó”, “Lúc đó bà con chưa hiểu được những giá trị của NTM. Họ chưa hiểu được sự cần thiết của hệ thống giao thông thôn xóm, của những giá trị văn hóa tinh thần phục vụ cuộc

sống. Vậy nên, những ngày đầu vận động để mọi người chung sức xây dựng vô cùng gian nan...”, Trưởng thôn Mai Xuân Hồ chia sẻ.

Với phương châm phát huy cao độ quy chế dân chủ cơ sở, bà con giáo dân trong thôn luôn được tham gia đóng góp ý kiến, tham gia giám sát quá trình xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Dân đồng thuận” - đó là điều kiện tiên quyết mà ông Hồ cũng như các đồng chí trong ban cán sự, tổ trưởng các tổ sản xuất trong thôn luôn đặt lên hàng đầu khi giải quyết công việc. Cùng với đó ông đã tổ chức nhiều cuộc họp bàn với các đồng chí tổ trưởng tổ sản xuất, ban cán sự thôn. “Dân bận đi biển nên tổ chức được một cuộc họp đông đủ không phải dễ dàng gì. Hôm nào theo dõi đài mà thấy báo biển động là chúng tôi lên kế hoạch, thông báo họp ngay. Việc gì cũng thế, dân phải đồng thuận 100% thì mới làm được”.

Vừa là một giáo dân, vừa là cán bộ thôn,

ông Hồ đã tranh thủ được sự đồng hành, ủng hộ của Ban Hành giáo đối với những công việc chung. Ông là cầu nối xây dựng mối đoàn kết giữa chính quyền, bà con lương giáo và Ban hành giáo Giáo xứ Đồng Nai. Ông thường xuyên nhận được sự đồng hành của Ban Hành giáo trong việc vận động bà con, đóng góp ủng hộ xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Những năm 2017-2018 là năm cao điểm xã Kỳ Hà xây dựng các tiêu chí NTM, việc lớn nhất của thôn Bắc Hà thời điểm này là xây dựng thôn đạt chuẩn thôn văn hoá, vận động người dân hiến đất, hiến cây mở rộng đường trở thành việc khá đau đầu. Sau nhiều đêm trăn trở suy nghĩ và được sự chia sẻ của các đồng chí cấp ủy phụ trách địa bàn, ông Hồ đã quyết định đến từng nhà, gặp trao đổi từng người để từng bước tiếp cận, bền bỉ tuyên truyền vận động làm cho mọi người thấy được lợi ích của việc xây dựng thôn văn hóa và Nông thôn mới.

“Mưa dầm thấm lâu”, người dân thôn Bắc Hà đã sớm nhận ra đây là cuộc cách mạng lấy sức dân để lo cho dân, dần dần tất cả mọi người đã sẵn sàng hiến đất, hiến cây, hiến tài sản, đóng đầu tiên của, tham gia ngày công để làm đường, dọn dẹp cảnh quan, xây dựng các công trình phúc lợi thiết yếu. Như việc mở rộng con đường đầu thôn từ 3m lên 6m tưởng chừng sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc vận động bà con hiến đất, hiến cây, nhưng nhờ những chủ trương đúng đắn, cách vận động linh hoạt, khéo léo, nhiều hộ dân từ phản đối đã tích cực vào cuộc tham gia.

Đầu tiên đó là việc mở đường của các gia đình giáo dân: Anh Trần Ôn hiến 20m² đất, tường rào trị giá 35 triệu đồng; ông Hoàng Thu hiến 25m² đất mặt tiền, 30 cây xanh các loại cùng tường rào đã lan tỏa đến 22 hộ giáo dân cùng tham gia hiến đất mở đường. “Nông thôn mới là vì cái chung, lúc trước tôi không hiểu rõ chủ trương nên phản đối nhưng sau khi thấy đường đẹp, nhà sạch thì mới thấy

quyết định hiến đất để xây dựng NTM của mình là đúng đắn...” anh Ôn bộc bạch.

Trong năm cao điểm 2018, được sự quan tâm của Nhà nước, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, thôn Bắc Hà đã làm được 2,7km bê tông đường trục thôn và liên thôn. Tổ chức trồng bồn hoa, kéo đường điện thấp sáng với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng, trong đó 150 triệu đồng do Nhà nước hỗ trợ, số còn lại là của người dân tự đóng góp. Đến nay cơ sở vật chất hạ tầng thôn ngày càng được nâng cấp; 100% đường trục chính của thôn đã được chiếu sáng; hệ thống giao thông, thoát thải dân hoàn thiện...

Về thôn Bắc Hà hôm nay, chúng ta cảm nhận được sự đổi thay, đời sống của bà con nhân dân từng bước được nâng lên rõ rệt. Nhắc lại chuyện cũ, ông Mai Xuân Hồ - Trưởng thôn chia sẻ: “Nhiều lúc tưởng chừng chắc phải bỏ cuộc, thế nhưng cứ mỗi năm, ban cán sự thôn lại cố gắng hoàn thành từng phần việc, tháo gỡ từ những vướng mắc nhỏ. Những nỗ lực bền bỉ đó hôm nay thực sự đã được đền đáp xứng đáng». Những con đường đất đá lầy lội của thôn Bắc Hà hôm nay đã được thay thế bằng hệ thống đường bê tông đạt chuẩn là minh chứng rõ nét cho hành trình không ngừng nghỉ trong suốt gần 10 năm qua của tất cả ban cán sự trong thôn.

Gần chục năm trên cương vị trưởng thôn, dù ban đầu không có nhiều kinh nghiệm quản lý, lãnh đạo nhưng ông Hồ đã chinh phục được niềm tin của bà con nhân dân bằng bản lĩnh và tâm huyết xây dựng quê hương của mình. Chính sự gương mẫu, nhiệt tình và trách nhiệm của người Trưởng thôn nên trong nhiều năm qua thôn Bắc Hà luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu của xã Kỳ Hà về phong trào thi đua toàn diện, đời sống kinh tế ngày càng phát triển, bà con lương, giáo đoàn kết một lòng thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước để xây dựng đời sống văn hóa tại cộng đồng dân cư.

M.H



Cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển quyết tâm bảo vệ vùng biển đảo, thêm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: P.V

CẦN NHẬN DIỆN ĐÚNG CÁC VẤN ĐỀ VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐÔNG

CHU XUÂN ĐẠI THẮNG
Báo Công an nhân dân

Vấn đề Biển Đông luôn “nóng” không chỉ riêng với các quốc gia có chủ quyền tại đây mà còn là sự kiện được cộng đồng quốc tế quan tâm. Đây cũng chính là mảnh đất mà các thế lực thù địch, bất mãn, cơ hội chính trị lợi dụng để xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, Nhà nước.

Gần đây, trên mạng xã hội, các tổ chức khủng bố, phản động như “Việt Tân”, “Đảng Dân chủ nhân dân”, “Đảng Vì dân”, “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Một số chiêu trò điển hình như: Lấy cơ việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bác bỏ yêu sách chủ quyền trên Biển Đông để tán dương, ca tụng và đòi thả tự do cho các đối tượng có hành vi chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam như Lê Đình Lương, Nguyễn Năng Tĩnh, Nguyễn Văn Hóa, Trần Hoàng Phúc... Khuếch trương “thành tích chống Cộng”, họ tự cho mình có vai trò trong việc hướng lái nhân dân chống lại âm mưu và hành động của Trung Quốc tại Biển Đông, qua đó xuyên tạc quan điểm của Đảng Cộng

sản Việt Nam về vấn đề Biển Đông, cổ súy cho việc “bài Trung, thân Mỹ”.

Từ thực tiễn trên, chúng ta cần có cách nhìn nhận đúng đắn vấn đề này.

Trước hết, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt đối xử, mọi hành vi phạm tội đều phải bị xử lý theo luật định, trong đó có hành vi chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Lợi dụng cái gọi là “tự do ngôn luận”, các thế lực thù địch thường chụp mũ đối tượng phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia thành “tù nhân lương tâm”, từ đó kêu gọi, gây sức ép đòi thả tự do.

Các đối tượng đăng tải, chia sẻ các bài viết, video, hình ảnh có nội dung xuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phỉ báng chính quyền nhân dân; xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ, chế độ XHCN, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Cho nên, các đối tượng phạm tội phải bị xử theo luật định, không thể quy chụp thành “tù nhân lương tâm”, việc kêu gọi thả tự do cho các đối tượng trên hoàn toàn vô lý, lộ bịch.

Thứ hai, quan điểm của Việt Nam về giải quyết vấn đề Biển Đông là rõ ràng, nhất quán. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng khẳng định: “...Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước; bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Mở rộng và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế”.

Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về “đi

bất biến, ứng vạn biến”, trước những thách thức của thời cuộc, chúng ta luôn quán triệt và vận dụng sáng tạo, phù hợp tư tưởng ấy của Bác; lấy việc giữ vững nguyên tắc độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, bảo vệ, giữ vững chủ quyền quốc gia, trong đó có chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông.

Thực tiễn đã chứng minh, trong bối cảnh Trung Quốc thường xuyên có các hành động xâm phạm quyền, chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông, Đảng, Nhà nước ta đã chủ trương giải quyết thông qua thương lượng hoà bình trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước về Luật Biển năm 1982 của Liên hợp quốc, Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), nhằm tìm kiếm một giải pháp cơ bản và lâu dài, đáp ứng lợi ích chính đáng của các bên, tiến tới xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, hợp tác và phát triển.

Thực tế cho thấy, bằng chủ trương giải quyết các vấn đề liên quan chủ quyền ở Biển Đông thông qua biện pháp hoà bình trên tinh thần hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả thoả thuận quan trọng với các nước trong khu vực và giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Thứ ba, việc Bộ Ngoại giao Mỹ và một số nước khác lên tiếng công khai phản đối Trung Quốc, ủng hộ Việt Nam về tình hình Biển Đông. Đây là vấn đề Việt Nam và các quốc gia có chủ quyền trên Biển Đông cũng như cộng đồng quốc tế hoan nghênh. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động đã lợi dụng sự kiện trên để kích động Việt Nam theo Mỹ, chống Trung Quốc.

Về vấn đề này cần quán triệt sâu sắc quan điểm đối tác, đối tượng của Đảng, đó

là: “Những ai tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với Việt Nam đều là đối tác; bất kỳ thế lực nào có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu của nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều là đối tượng của chúng ta.

Mặt khác, trong tình hình diễn biến nhanh chóng và phức tạp hiện nay, cần có cách nhìn biện chứng: Trong mỗi đối tượng vẫn có thể có mặt cần tranh thủ, hợp tác; trong mỗi đối tác có thể có mặt mâu thuẫn với lợi ích của ta cần phải đấu tranh”. Xác định đúng đối tượng, đối tác của Việt Nam là vấn đề hết sức quan trọng, là cơ sở để đề ra đường lối đối nội, đối ngoại cùng với chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là một vấn đề khá “nhạy cảm” trong quan hệ quốc tế.

Nhưng không phải vì thế mà chúng ta né tránh, để rồi rơi vào trạng thái mơ hồ, mất cảnh giác, mất tính chiến đấu và khó có thể vạch ra chủ trương, chiến lược, sách lược đúng đắn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối với vấn đề tranh chấp trên Biển Đông hiện nay cũng vậy, chúng ta phải đặc biệt tỉnh táo trước chiêu bài của các phần tử thù địch, phản động. Cảnh giác không thể trở thành con bài chính trị, nhất là của các nước lớn, điều đó sẽ hết sức nguy hiểm cho lợi ích quốc gia, dân tộc.

Thứ tư, âm mưu và hành động độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc là hết sức rõ ràng, đòi hỏi chúng ta phải luôn đấu tranh mạnh mẽ, bền bỉ, không khoan nhượng, sử dụng biện pháp hòa bình, theo luật pháp quốc tế. Giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước, giữ vững mối đoàn kết, bang giao với tất cả các nước; không để xảy ra xung đột, chiến tranh.

Việt Nam không để lệ thuộc về kinh

tế; không để bị cô lập, chi phối về chính trị; không để bị lôi kéo đi theo nước này để chống lại nước khác; không để đối đầu về quân sự, không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Chúng ta kiên quyết, kiên trì, khôn khéo, không khiêu khích, không mắc mưu khiêu khích; kiềm chế, không để nước ngoài lấn chiếm và tránh không để xảy ra xung đột, đụng độ. Vì vậy, quan điểm “bài Trung, thân Mỹ” hoàn toàn không có trong đường lối đối ngoại hay trong quan điểm giải quyết vấn đề Biển Đông của Đảng, Nhà nước ta.

Giá trị của hòa bình được đổi bằng biết bao xương máu của các thế hệ ông cha. Do đó, chúng ta phải biết trân trọng, nâng niu, giữ gìn. Dân tộc Việt Nam yêu chuộng hòa bình, hơn lúc nào hết chúng ta thấu hiểu nỗi đau mà chiến tranh gây ra. Do đó, chúng ta bằng mọi biện pháp duy trì hoà bình, ổn định để phát triển; trường hợp chiến tranh là bất khả kháng để tự vệ nhằm bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Thực tiễn cho thấy, mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch hòng gây mất ổn định, mất đoàn kết trong nước và quốc tế, làm tổn hại lợi ích quốc gia, dân tộc. Do vậy, mỗi người dân cần tỉnh táo, bình tĩnh, không để kẻ xấu lợi dụng lôi kéo, kích động; cần thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước về vấn đề Biển Đông, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc biển, đảo của Tổ quốc.

C.X.D.T

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 11/2020

I. THÔNG TIN TRONG NƯỚC

1. Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sáng 09/10/2020, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc (từ ngày 5 đến 9/10/2020).

Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương đã bàn về: Tình hình kinh tế-xã hội năm 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021; hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Trong đó, Dự thảo Báo cáo chính trị lần này dành ra một mục riêng để cập đến 5 quan điểm chỉ đạo, có bổ sung, làm rõ hơn một số nội dung quan trọng của các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo mà Đảng ta đã đề ra và từng bước hoàn thiện qua các kỳ Đại hội. Đặc biệt là đã nhấn mạnh không chỉ “kiên định và vận dụng” mà còn phải phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Phải coi phát triển kinh tế-xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Bám sát tình hình, xu hướng phát triển của đất nước và thế giới, Dự thảo đề ra 12 định hướng phát triển đất nước trong thời kỳ chiến lược 10 năm 2021-2030, sáu nhiệm vụ trọng tâm, ba đột phá chiến lược và các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới, phát triển các ngành, lĩnh vực cụ thể với nhiều nội dung đổi mới quan trọng.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương cũng đã thảo luận dân chủ, xem xét khách quan, công tâm, toàn diện về dự kiến danh sách nhân sự tái cử và nhân sự lần đầu được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII và các phương án lựa chọn; đồng thời phân tích, đánh giá, góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, bổ sung vào các báo cáo và phương án nhân sự. Trung ương đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Trung ương khóa XII tái cử và nhân sự mới lần đầu được dự kiến giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (cả Ủy viên Trung ương chính thức và dự khuyết); bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII tái cử khóa XIII và giới thiệu nhân sự mới lần đầu tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII. Kết quả rất tốt đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thống nhất rất

cao với đề xuất của Bộ Chính trị.

Ban Chấp hành Trung ương cũng đã xem xét, cho ý kiến đối với Báo cáo của Bộ Chính trị về các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ 12 đến Hội nghị lần thứ 13; Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2019; xem xét Tờ trình của Bộ Chính trị và ghi phiếu giới thiệu nhân sự các chức danh Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí cao thông qua Nghị quyết của Hội nghị.

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc, nêu rõ một số vấn đề cần thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương.

2. Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII để lấy ý kiến Nhân dân

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại Đại hội Đảng bộ các cấp; cùng với đó, tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, tọa đàm trực tuyến, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng:

- Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng.
- Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.
- Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.
- Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Việc lấy ý kiến của Nhân dân vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của Nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045. Qua đó phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân; giúp Trung ương Đảng, các cấp ủy nắm được xu hướng

tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên để bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc lấy ý kiến của nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân.

Thông qua việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân và Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương, việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được tiến hành từ ngày 20/10/2020 đến hết ngày 10/11/2020.

II. HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI NHÀ NƯỚC VÀ TÌNH HÌNH QUỐC TẾ

1. Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide thăm chính thức Việt Nam

Từ ngày 18 đến 20/10/2020, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân.

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Suga Yoshihide diễn ra một tháng sau khi nhậm chức (ngày 16/9/2020) và lần thứ hai liên tiếp Thủ tướng mới của Nhật Bản chọn Việt Nam là nước đi thăm đầu tiên ngay sau khi nhậm chức.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đón và hội đàm; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến.

Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên bày tỏ hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản. Hai bên nhất trí cùng nhau phối hợp chặt chẽ đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới, đưa hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu, phát huy những thế mạnh bổ sung cho nhau giữa hai nước, quan tâm thúc đẩy triển khai những dự án lớn, cụ thể; đồng thời hợp tác chặt chẽ, cùng đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và quốc tế.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Suga Yoshihide đã chứng kiến lễ trao đổi 12 văn kiện ký kết giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước với tổng trị giá khoảng gần 4 tỷ USD.

2. Tranh luận vòng cuối cùng giữa hai ứng viên Tổng thống Mỹ

Ngày 22/10, cuộc tranh luận trực tiếp thứ hai và cũng là cuối cùng giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ là ông Donald Trump (đại diện đảng Cộng hòa) và ông Joe Biden (đại diện đảng Dân chủ) đã diễn ra tại Đại học Belmont, Thành phố Nashville, bang Tennessee, dưới sự điều hành của bà Kristen Welker, phóng viên Nhà Trắng của NBC.

Trước khi bước vào vòng tranh luận này, bà Welker đã lựa chọn 6 chủ đề tranh luận, gồm: cuộc chiến chống COVID-19, giá trị các gia đình người Mỹ, phân biệt chủng tộc, biến đổi khí hậu, an ninh quốc gia, và năng lực lãnh đạo. Hai ứng viên đã tiến hành tranh luận trong 90 phút, không có giờ nghỉ giải lao, thời gian dành cho mỗi chủ đề là 15 phút. Để tránh sự "hỗn loạn" như cuộc tranh luận ở vòng đầu tiên (ngày 29/9), lần này Ủy ban Tranh luận Tổng thống Mỹ (CPD) đã quyết định tạm ngắt micro của ứng cử viên tham gia tranh luận trong lúc người kia đang trả lời câu hỏi.

Đáng chú ý, liên quan đến chủ đề dịch COVID-19, Tổng thống Trump đã đề cập đến các phản ứng nhanh chóng của chính quyền nhằm đối phó với sự bùng phát của đại dịch, như quyết định ngừng hoạt động đi lại tới Trung Quốc. Ông đồng thời chỉ trích đề xuất của đối thủ Biden về cách ứng phó với dịch COVID-19, nhấn mạnh "tất cả những gì ông ấy nói chỉ là đóng cửa". Trong khi đó, ứng cử viên Biden lại chỉ trích chính quyền của Tổng thống Trump "không có kế hoạch rõ ràng và không có sự đảm bảo rằng sẽ có vaccine phòng COVID-19 cho đa số người dân Mỹ trước giữa năm sau".

Đối với vấn đề chăm sóc sức khỏe y tế, Tổng thống Trump bảo vệ quan điểm hủy bỏ Đạo luật Chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng, còn gọi là Obamacare, và thay thế đạo luật này bằng một chương trình tốt hơn trong khi vẫn đảm bảo việc bảo vệ sức khỏe tương tự. Trong khi đó, ông Biden khẳng định sẽ mang tới những điều chỉnh cần thiết với Obamacare để có thể mở rộng tới những đối tượng có bệnh lý nền và gặp khó khăn kinh tế, đặc biệt sau đại dịch COVID-19...

Kết thúc cuộc tranh luận, Tổng thống Trump cho biết nếu tái đắc cử, thông điệp mà ông gửi đến cử tri là cần phải khôi phục nền kinh tế Mỹ, vốn chịu thiệt hại nặng nề do đại dịch COVID-19. Ông nêu rõ nhiệm vụ vực dậy nền kinh tế đất nước như trước thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát. Trong khi đó, thông điệp của ứng cử viên Biden là đoàn kết và hy vọng.

Đánh giá về màn tranh luận trên, các chuyên gia cho rằng nó đã cho thấy nhiều khác biệt về chính sách giữa hai ứng cử viên. Giáo sư James Borton, chuyên gia cao cấp của Trung tâm Ngoại giao khoa học thuộc Đại

học Tuft (Mỹ) cho rằng hai chính khách đã bộc lộ những thế mạnh và điểm yếu của mình cùng quan điểm rõ ràng. Có thể thấy rõ, cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng này được xem là cơ hội để giúp cả hai ứng cử viên tạo ra bước ngoặt có ý nghĩa trong giai đoạn quan trọng nhất của cuộc bầu cử, qua đó hướng đến chiến thắng chung cuộc sau hơn 1 tuần nữa.

3. Lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc đối với Iran được dỡ bỏ

Ngày 18/10, bất chấp sự phản đối quyết liệt từ phía Mỹ, lệnh cấm mua bán vũ khí kéo dài hơn một thập kỷ của Liên hợp quốc đối với Iran đã chính thức hết hiệu lực. Điều này đồng nghĩa với việc Tehran có thể hợp pháp mua và bán các loại vũ khí thông thường.

Trong tuyên bố ngày 18/10, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố việc dỡ bỏ lệnh cấm trên là phù hợp với các điều khoản trong thỏa thuận hạt nhân lịch sử năm 2015 (JCPOA). Bộ Ngoại giao Iran khẳng định, mọi hạn chế đối với việc chuyển giao vũ khí, dịch vụ tài chính đến và đi từ Cộng hòa Hồi giáo Iran, cùng tất cả các lệnh cấm trước đây liên quan đến việc nhập cảnh hoặc quá cảnh qua lãnh thổ của các quốc gia thành viên Liên hợp quốc đối với một số công dân và quan chức quân đội Iran đều tự động chấm dứt. Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif gọi đây là ngày trọng đại với nước này, nhấn mạnh việc Tehran có thể hợp tác quốc phòng trở lại với các nước. Nhưng dù vậy, việc dỡ bỏ lệnh cấm trên không có nghĩa là Iran sẽ ngay lập tức mua sắm vũ khí ồ ạt. Bộ Ngoại giao Iran khẳng định, học thuyết phòng thủ của nước này ưu tiên nhân sự, năng lực bản địa.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cũng khẳng định, đây là một trong những thành quả của thỏa thuận hạt nhân lịch sử mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) được ký năm 2015 giữa Iran với Nhóm P5+1 (gồm 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc cùng với Đức). Theo thỏa thuận này, Iran đồng ý thu hẹp chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, bao gồm lệnh cấm vận vũ khí 5 năm sau khi thỏa thuận trên được thông qua. Tuy nhiên, năm 2018, Mỹ đã rút khỏi JCPOA và đơn phương áp dụng trở lại các biện pháp trừng phạt Iran. Đầu năm nay, Mỹ đã cố gắng vận động để khôi phục các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Iran, bao gồm gia hạn lệnh cấm vận vũ khí, song tất cả các dự thảo nghị quyết do Washington đưa ra đều bị bác bỏ.

Bởi vậy, lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc đối với Iran hết hạn được xem là một thắng lợi ngoại giao của Iran. Đây cũng là động lực để Iran tiếp tục tuân thủ các cam kết trong JCPOA, vì hòa bình, ổn định ở khu vực.

Tuy nhiên, giới quan sát nhận định, vẫn còn nhiều

rào cản mà Iran phải đối mặt để thực hiện các thương vụ vũ khí lớn do một số ràng buộc, trong đó bao gồm lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ cũng như các cân nhắc lợi ích địa chính trị từ những quốc gia liên quan. Nhiều khả năng Mỹ sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp gây sức ép để duy trì cấm vận đối với Iran.

3. Anh-EU “tăng tốc” đàm phán về Brexit

Sau khi chưa đạt được nhiều tiến bộ tại hội nghị thượng đỉnh EU trong tuần trước, Anh và Liên minh châu Âu (EU) tuần này đã cùng nhau bước vào giai đoạn “tăng tốc” đàm phán về thỏa thuận thương mại hậu Brexit.

Bước đột phá này đạt được trong bối cảnh đàm phán giữa Anh và EU đã bị ngừng lại kể từ sau tuyên bố của Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 16/10 về việc kết thúc đàm phán nếu EU không thay đổi căn bản cách tiếp cận khi đàm phán.

Trong bối cảnh đó, ngày 21/10, Trưởng đoàn đàm phán của EU Michel Barnier đã phát đi tín hiệu hòa giải khi phát biểu trước Nghị viện châu Âu rằng các nhượng bộ cần phải được đưa ra từ cả hai phía. Ông Barnier cũng cho biết, đến nay một số tiến bộ đã đạt được về việc đảm bảo “sân chơi bình đẳng” cho các công ty, trong đó bao gồm vấn đề trợ cấp của chính phủ-một dấu hiệu cho thấy những bất đồng khó khăn giữa hai bên có thể vượt qua được. Đây được xem là sự thay đổi lớn từ phía EU bởi trước đó tại hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra tuần trước tại Brussels, Bỉ, các nhà lãnh đạo EU đã đưa ra thông điệp cứng rắn rằng chính phủ Anh cần phải nhượng trong 3 chủ đề quan trọng nếu muốn đạt được thỏa thuận.

Sau đó, Trưởng đoàn đàm phán EU Michel Barnier còn gọi điện trao đổi với người đồng cấp của phía Anh, ông David Frost. Sau cuộc điện đàm này, hai bên nhất trí nói lại các cuộc thương thảo trực diện. Trưởng đoàn đàm phán của hai bên đã đồng ý một kế hoạch gồm 10 điểm cho “quá trình đàm phán ở giai đoạn cuối cùng”, gồm họp thông cả những ngày cuối tuần và thành lập một “tiểu ban thư ký chung” để đảm bảo ra được một nội dung chặt chẽ.

Cuộc điện đàm trên tiếp tục được đánh giá là bước đi mang tính xây dựng và đã thực tế hơn. Nhờ vậy, ngày 22/10, hai bên tiếp tục bước vào giai đoạn “tăng tốc” đàm phán thỏa thuận thương mại hậu Brexit. Đây là giai đoạn đàm phán được xem là mang tính quyết định, buộc hai bên phải làm rõ được những vướng mắc còn tồn tại trong những vấn đề chính như: quyền đánh bắt cá, cơ chế giải quyết tranh chấp và cạnh tranh công bằng.

MỘT SỐ VĂN BẢN MỚI

1. Từ 05/12/2020, nộp hồ sơ khai thuế muộn bị phạt đến 25 triệu đồng

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn mới được Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020 tăng mạnh mức phạt hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá hạn.

Cụ thể, các mức phạt tiền với hành vi này được nêu cụ thể tại Điều 13 Nghị định 125 như sau:

- Phạt cảnh cáo: Nộp quá thời hạn từ 01 - 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ;

- Phạt tiền từ 02 - 05 triệu đồng: Quá hạn từ 01 - 30 ngày trừ trường hợp bị phạt cảnh cáo nêu trên;

- Phạt tiền từ 05 - 08 triệu đồng: Quá hạn từ 31 - 60 ngày;

- Phạt tiền từ 08 - 15 triệu đồng: Quá thời hạn từ 61 - 90 ngày; từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp; không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp; không nộp các phụ lục về quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Phạt tiền từ 15 - 25 triệu đồng: Quá hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra hoặc trước khi lập biên bản về việc chậm nộp hồ sơ.

Đặc biệt, nếu số tiền phạt lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì mức phạt tiền tối đa trong trường hợp này bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp hơn mức trung bình của mức phạt tiền từ 08 - 15 triệu đồng.

Có thể thấy, so với mức phạt tiền cao nhất (đến 05 triệu đồng) đang áp dụng tại Điều 7 Nghị định 129/2013/NĐ-CP thì từ ngày 05/12/2020 - ngày Nghị định 125 có hiệu lực, hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế sẽ bị phạt nặng hơn gấp nhiều lần.

2. Xử lý nghiêm trường hợp trục lợi khi

quyên góp ủng hộ lũ lụt

Nội dung này được đề cập tại Công văn số 8801/VPCP-NN ngày 21/10/2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành để truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc chấn chỉnh hoạt động tổ chức vận động, quyên góp tự nguyện hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai.

Tình hình mưa lũ lớn trong những ngày qua đã gây thiệt hại hết sức nặng nề về người và tài sản của nhân dân và Nhà nước tại các tỉnh miền Trung. Phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc, nhiều cơ quan, đoàn thể, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã quan tâm, sẻ chia, hỗ trợ đồng bào vùng bị thiên tai.

Vi vậy, để công tác vận động, quyên góp, hỗ trợ đúng quy định và thiết thực, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo:

- Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để chỉ đạo, giám sát việc quyên góp, vận động hỗ trợ theo đúng quy định và xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi trong vận động, quyên góp hỗ trợ.

- Yêu cầu Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các Bộ, ngành, địa phương tổ chức, giám sát việc vận động quyên góp hỗ trợ.

- Bảo đảm việc quyên góp hỗ trợ theo đúng quy định tại Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

3. Khiển trách người có thẩm quyền trù dập người khiếu nại

Nội dung này được Chính phủ nêu tại Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.

Hành vi đe dọa trả thù, trù dập người khiếu nại, người được ủy quyền khiếu nại, người bị khiếu nại là một trong những hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 6 Luật Khiếu nại nhưng Nghị định 75/2012/NĐ-CP quy định chi tiết Luật này

không đề cập đến biện pháp xử lý kỷ luật.

Không chỉ thế, hình thức kỷ luật này còn được áp dụng với hành vi sách nhiễu, cản trở, gây khó khăn, phiền hà cho người khiếu nại, người được ủy quyền khiếu nại, người bị khiếu nại; Bao che cho người bị khiếu nại.

Ngoài ra, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại sẽ bị kỷ luật cảnh cáo nếu có một trong các hành vi cố ý bỏ qua các bằng chứng, bỏ lọt thông tin, tài liệu hoặc làm sai lệch hồ sơ vụ việc; không ban hành quyết định giải quyết khiếu nại; cố ý không thụ lý giải quyết khiếu nại với vụ việc có đủ điều kiện thụ lý thuộc thẩm quyền.

Đặc biệt, nếu cố ý ban hành quyết định giải quyết khiếu nại trái pháp luật gây mất ổn định nghiêm trọng về an ninh, trật tự xã hội hoặc gây hậu quả chết người thì bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức.

Nghị định này có hiệu lực từ 10/12/2020.

4. Thêm đối tượng NLD được hỗ trợ tiền mặt do Covid-19

Đây là nội dung mới tại Nghị quyết 154/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo đó, bổ sung thêm đối tượng NLD làm việc theo HĐLĐ phải tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên được hỗ trợ 1.800.000 đồng/người/tháng, gồm:

- NLD làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục gặp khó khăn do Covid-19 không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương.

- NLD làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT gặp khó khăn do Covid-19 không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương.

Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 01/4/2020 và không quá 3 tháng.

Nghị quyết 154/NQ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 19/10/2020.

5. Đăng báo về đời tư cá nhân khi chưa có sự đồng ý bị phạt đến 30 triệu đồng

Đây là mức phạt theo Nghị định 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

Theo đó, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi đăng, phát thông tin trên báo làm tiết lộ bí mật đời tư của cá nhân nhưng chưa có sự đồng ý của cá nhân đó;

(Hiện hành mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm này là từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng).

Lưu ý: Trên đây là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

Nghị định 119/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/12/2020 và thay thế Nghị định 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013.

6. Số lượng cấp phó của người đứng đầu phòng thuộc ĐVSN công lập

Ngày 07/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp (ĐVSN) công lập.

Theo đó, quy định khung số lượng cấp phó của người đứng đầu phòng thuộc ĐVSN công lập gồm:

- Đối với phòng thuộc ĐVSN công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: thực hiện theo Đề án thành lập (trong trường hợp thành lập mới) hoặc Đề án tự chủ của đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đối với phòng thuộc ĐVSN công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: được bố trí không quá 02 Phó Trưởng phòng.

- Đối với phòng thuộc ĐVSN công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, ĐVSN công lập do NSNN bảo đảm chi thường xuyên:

+ Có từ 07 đến 09 người làm việc là viên chức thì được bố trí 01 Phó Trưởng phòng;

+ Có từ 10 người làm việc là viên chức trở lên thì được bố trí không quá 02 Phó Trưởng phòng.

Nghị định 120/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2020 và thay thế Nghị định 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012.